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บทท่ี 4 
 

ผลการวิจัย 
 

 การศึกษาเรื่องการจัดการคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ กรณีศึกษา 
ขาราชการตํารวจสังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรปราการ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการจัดการ
คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ เพื่อหาแนวทางและขอเสนอแนะในการแกปญหา
การจัดการคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ โดยผูวิจัยมุงศึกษาเฉพาะคุณภาพชีวิต
การปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจชั้นประทวน สังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรปราการ โดย
ศึกษาถึงคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานตามเกณฑการสรางคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยสรุปตาม
รูปแบบเกณฑคุณภาพชีวิตทั้ง 8 ดานดังนี้  
 
ดานที่ 1 คาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ  
 ปจจัยสําคัญที่ทําใหบุคคลปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ และเต็มความสามารถไดนั้นก็ตองให
บุคคลนั้นเกิดความพอใจกับสิ่งตอบแทนที่จะไดรับเพื่อเปนกําลังใจในการทํางาน และสิ่งตอบแทน
เบื้องตนที่ทําใหขาราชการตํารวจเกิดความพอใจคือ เงินเดือนหรือคาจางที่เหมาะสมเพียงพอและ
ยุติธรรม โดยการสัมภาษณขาราชการตํารวจใหความเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา การจัดการในเรื่อง
คาตอบแทนในแตละเดือน ยังไมเพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินชีวิต โดยขาราชการสวนใหญให
ความเห็นวา  
  “ไมโอเคเลย เงินเดือนนอยมาก เทียบกับงานที่ทํามากกวาเงินเดือนที่ได เหนื่อยมากทุก
วันนี้บอกตรง ๆ ถาเปนสมัยกอนอาจจะพออยูได แตเปนสมัยนี้ไมพอหรอก อะไร ๆ ก็แพง ไหนจะ
ครอบครัวอีกตองเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียทุกคนก็มีครอบครัว อยางอาชีพอื่นบางทีเคายังมีทางไปทําอยางอื่น 
แตอาชีพตํารวจนี่ทําอยางอื่นไมไดตองเปนตํารวจอยางเดียว หากทํางานอื่นแลวมีผลกระทบกับงาน
ประจําเชน เอาเวลาราชการไปทํางานอยางอื่นโดนนะครับ สรุปคือ ไมเปนธรรมครับ” (นายเอ นาม
สมมต,ิ 19 กันยายน 2558, สัมภาษณ)  
  “ยังครับ เพราะวาตอนนี้เศรษฐกิจอะไรมันก็แพงยังไมเพียงพอ ยังไมพอใจครับ แตละ
เดือนเคาใหนอยเกินไป ที่จริงมันนาจะมีใหมากกวานี้อีกสักหนอยแลวแตเศรษฐกิจใชไหมละ แตตอนนี้
เศรษฐกิจคาครองชีพท่ีสูงขึ้น นาจะมีเพิ่มใหมันทันกับสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน ทุกวันนี้ไมพอกินหรอก 
ถาเอาเฉพาะเงินเดือนจริง ๆ คือ อดตายครับ แตเวลาเลื่อนข้ันเงินเดือน คือนายเคาไมมาดูบางทีก็ไปดู
ใหอีกคนนึง เคาจะดูถาลูกนองเคาก็จะพิจารณาใหลูกนองในสังกัดของตนเองกอน แตเราทําแทบตาย
ก็ไมมีผลอะไรถาคนปลอยวางไดมันก็โอเค ถาคนปลอยวางไมไดก็แลวแตครับ” (นายบี นามสมมติ, 19 
กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ยังไมโอเคครับ ยังนอยอยูครับ เพราะคาใชจายปจจุบันมันเยอะครับ คาน้ํามันก็แพง        
ขับรถ ไปกลับทํางานวันนึงก็เปนรอยกวาบาทแลวครับ” (นายซี นามสมมติ, 23 กันยายน 2558, 
สัมภาษณ) 
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  “ไมพอครับ นาจะมีคาชวยเหลืออื่น ๆ มาชวยบาง เงินเดือนเริ่มตนมาเปนตํารวจ พวก         
คาเสี่ยงภัย คาตําแหนงอยางนอยนาจะ 5,000 บาท สําหรับชั้นประทวน เพิ่มเติมจากเงินเดือน แลว
เงินเดือนอยางนอยควรจะเริ่มตนซัก 15,000 บาท ทุกวันนี้คาครองชีพสูงถาเงินเดือนซัก 15,000 บาท 
ก็จะอยูได ทุกวันนี้อยูไมไหว คาเชาบาน คากิน คาเดินทางอีกต่ํา ๆ ตองมี 15,000 บาท อยางการ
พิจารณาปรับขั้นแตละปไมเปนธรรมเลย มีระบบเด็กฝาก เพราะทุกปจะมีโควตามาปนี้ใหโควตากี่คน 
ซึ่งเด็กฝากก็เอาไปหมดแลวมาไมถึงเราหรอก เราเขียนประเมินไปใหตายก็ไดแค ครึ่งขั้น ขั้นครึ่ง 
เทานั้นแหละ โดยเด็กนายเบียดหมด” (นายดี นามสมมต,ิ 27 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “เงินเดือนไมโอเค ที่จริงมันตองประมาณ 5 หมื่น ตอนนี้มันนอยมาก” (นายเค นาม
สมมติ, 27 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ไมพอใจครับ เพราะวาปจจัยในการดํารงชีวิตคนเรามันตองมีรถมีบานซึ่งเงินเดือนเรา
แคนี้ ผอนรถ ผอนบาน ไมพอแนนอน ในสภาพเศรษฐกิจปจจุบันนี้มันอาจจะเหมาะกับเกษตรกรก็คง
พออยูได ขาราชการอยางเราอยูบานหลวง ไหนจะตองปลูกบาน หลังจากเกษียณเนี่ยไมมีบานอยูนะ
เราก็ตองดิ้นรนครับ” (นายเอฟ นามสมมต,ิ 12 ตุลาคม 2558, สัมภาษณ) 
  “ไมเหมาะครับ คาตอบแทนนอยเมื่อเปรียบเทียบกับคาดํารงชีพ อุปโภค บริโภค ไม
สมดุลกันครับ” (นายเอช นามสมมต,ิ 6 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ไมพอใจนะครับ แตไดระดับหนึ่งครับ ก็ยังพอรับไหวครับ” (นายไอ นามสมมติ, 14 
พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ยังต่ํากวามาตรฐานอยูครับ คาครองชีพมันสูงขึ้น” (นายเจ นามสมมติ, 14 
พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
 จากการสัมภาษณเชิงลึก สามารถสรุปไดวา คาตอบแทนยังไมเพียงพอกับคาใชจายของ
ขาราชการตํารวจชั้นประทวน สังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรปราการ แตมีประเด็นที่นาสนใจจาก
การสัมภาษณของผูวิจัยที่พบวา นายตํารวจกลุมหนึ่งใหความเห็นวาพอใจเนื่องจากมีเหตุผลดังตอไปนี้  
  “มันเปนการสอบที่เขามาเปนนายสิบ เปนรุน 4 รุนสุดทาย  มันเปนธรรมอยูแลวครับ 
เงินเดือน 15,000 บวกคาตําแหนง 3,000 บาทครับ แตถาเทียบกับรุนนองเนี่ยไมเหมาะครับ อยาง
มากเลยครับ ของผมมันพิเศษมันมีแค 4 รุน ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการขาราชการตํารวจ (กตร.) เคา
เซ็นไปแลว มันมีแค 4 รุนเองซึ่งมันไดแค 4 รุนนี้ที่เหลือไมมีใครไดแบบนี้ ผมก็เลยโชคดีไป มันเหลื่อม
ล้ํามากเลยนะ รุน 1-4 โชคดีเปนรุนพิเศษ หลักสูตรชั้นประทวนผูมีวุฒิปริญญาตรีครับ อายุไมเกิน 35 
ปครับ รัฐบาลยุคไหนไมรูผมจําไมไดแลว ผมก็เลยมีผลพลอยไดตรงนั้นมา” (นายจี นามสมมติ, 1 
พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
 จากการสัมภาษณในประเด็นดังกลาวผูวิจัยพบวา ขาราชการตํารวจสวนใหญไดรับ
คาตอบแทนยังไมเพียงพอในแตละเดือน และไมสอดคลองเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจที่เปนอยูใน
ปจจุบัน แตมีตํารวจกลุมหนึ่งที่มาจากการสอบติดระดับนายสิบเปนรุนที่ทางรัฐบาล และกตร. ไดมี
การออกงบประมาณในรัฐบาลรุนดังกลาวเซ็นอนุมัติจัดสรรนโยบายเรื่องคาตอบแทนสําหรับในรุนนั้น
ซึ่งมีเพียง 4 รุนสุดทายเทานั้น จึงทําใหมีขาราชการตํารวจเฉพาะกลุมนี้ที่มีความพึงพอใจในดานการ
จัดการในเรื่องคาตอบแทน 
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 ในประเด็นเรื่องของความทัดเทียมและความเสมอภาคของเงินเดือนที่ไดรับเมื่อเทียบกับ
ขาราชการหนวยอื่น ๆ พบวา ขาราชการตํารวจมีมุมมองวา ยังไมมีความเสมอภาคและไมมีความ
ทัดเทียมกัน จากการสัมภาษณเชิงลึกกับขาราชการตํารวจสวนใหญใหความเห็นวา 
  “เราไดนอยกวาเยอะครับ  พวกหนวยงานอื่น ๆ เคานับกันเปนขั้น ซี อะไรประมาณนี้
แหละ ผมจําไมไดแลวแตของเราไมใชแบบนี้ของเราขึ้นตามอายุ ตามปครับ” (นายเอ นามสมมติ, 19 
กันยายน 2558, สัมภาษณ)  
  “เปรียบกับหนวยอื่น ๆ เรานี้ไมไดหรอก ยกตัวอยางทหารเคาไดเยอะกวาเราอีก ทั้ง ๆ 
ที่เรามีหนาที่เยอะกวาทหารอีกเราแตงเครื่องแบบมาแทนที่เราจะไดนั่งอยูในหองเราตองมาไลจับ
คนราย มาบริการประชาชน มาอํานวยความสะดวกการจราจรมาอะไรหลาย ๆ อยาง ผมคิดวาไม
เสมอภาคเลย” (นายบี นามสมมต,ิ 19 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “เราไดนอยนะ  ถาเทียบกับงานดานอื่น ๆ ในหนวยงานราชการ และงานของเคาก็
สบายกวาตํารวจดวย ตํารวจทํางานเสี่ยงครับ และเงินก็ไดนอยกวาที่ควรจะเปน อยางอาชีพอื่น ๆ เคา
ทํางานเชา-เย็นกลับ แตอยางตํารวจบางทีวันกับคืนยังไมไดกลับบานยังไมไดอาบน้ําเลย” (นายซี นาม
สมมต,ิ 23 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ไมเสมอภาค งานบางเรื่องยกตัวอยางนะ เกี่ยวกับดานสังคมการพัฒนาสังคม เชน 
การจับขอทาน กลายเปนวาเคาโยนงานมาใหเราทํา พวกกระทรวงพัฒนาสังคมจังหวัดโยนมาใหเราทํา 
เอะอะอะไรก็ตํารวจทําทุกอยาง พวกหนวยงานอื่น ๆ เคาใชระบบ ซี ของเราเปนระบบชั้นยศ อยาง
พวกสูบบุหรี่ในที่สาธารณะยังงี้เคาออก พรบ. มา แตใน พรบ. กับโยนมาใหตํารวจเปนคนจับกุม คือ
โยนงานมาใหตํารวจทุกอยาง” (นายดี นามสมมต,ิ 27 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ของเราดอยกวาเคา เงินเดือนก็นอยกวาเคาของสวนราชการครูเคายังไมตัน แตของ
เราตันนะ อาชีพครูจะไดตลอดอยางตํารวจเต็มที่ ได 38,000 บาท อยางนี้ก็ไปตอไมได นอกจากจะ
ปรับฐานเงินเดือนใหม ใหรัฐมนตรีปรับเงินเดือนขึ้นมาใหมมันถึงจะไปตอได อยางไดเต็มที่ตันอยูที่ 
38,000 บาทใชมั้ยก็ตันแคนี้จนปลดเกษียณเลย ถาผมไมไดเปนนายรอยผมก็อยูแคนี้จนกวาผมจะ
เกษียณปรับไมได แคขั้นนายดาบ” (นายเค นามสมมติ, 27 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ถือวายังนอยอยูนะ ในเรื่องความเปนธรรมก็ตอบยากนะ ผมวาไมเปนธรรมถา
เปรียบเทียบกับหนวยงานอื่นเคาสูงกวาเราเยอะ และเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานก็พอ ๆ กัน” 
(นายเอช นามสมมต,ิ 6 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
  “นอยมากนอยกวาเยอะครับ  อาชีพอื่นเยอะกวาเปนหลัก 5-6 พัน” (ตํารวจไอ นาม
สมมต,ิ 14 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
  “เปรียบกันหนวยงานอื่นเหรอ ก็นอยกวาในระดับหนึ่งนะ นอยกวาชาวบานเคาครับ” 
(ตํารวจเจ นามสมมต,ิ 14 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
 จากการสัมภาษณในประเด็นดังกลาวผูวิจัยพบวา ขาราชการตํารวจสวนใหญใหความเห็น
สอดคลองกันวาเงินเดือนขาราชการตํารวจเมื่อเปรียบเทียบกับขาราชการหนวยงานอื่น ๆ ไมมีความ
ทัดเทียม และไมมีความเสมอภาคกัน โดยเงินเดือนของขาราชการตํารวจยังดอยกวาหนวยงานอื่น ๆ  
 ในสวนเรื่องความเหมาะสมของการจัดการหนาที่งานที่ตองรับผิดชอบเมื่อเปรียบเทียบกับ
เงินเดือนที่ไดรับ จากการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมผูใหขอมูลหลัก ขาราชการตํารวจชั้นประทวนสวน
ใหญมีความเห็นสอดคลองกันวา ยังไมมีความเหมาะสมกับการดําเนินชีวิตดังตอไปนี้ 
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  “ไมเหมาะครับ ทุกวันนี้ทํางานถึง 12 ชม. เงินเดือนก็เทาเดิมไมไดมีอะไรเพิ่มเติมครับ” 
(นายเอ นามสมมต,ิ 19 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ไมเหมาะสมครับ เงินเดือนนอยกวางานที่ตัวเองทําครับ ทําทั้งวันทั้งคืน บางทีทํางาน
ตั้งแต 20.00 น. จนถึง 11.00 น. ของอีกวันหนึ่ง ที่เปนแบบนี้ก็เพราะกําลังคนมันไมพอ งานมัน
มากกวากําลังคนที่จะทํานะครับ ฉะนั้นคนคนหนึ่งก็ตองรับงานไปเทากับคนสองคนครับ” (นายบี นาม
สมมต,ิ 19 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ไมเหมาะครับ ทํางานเยอะกวาเงินเดือนที่เราไดรับ และพวกคาโอทีไมมีครับ ก็ได
เงินเดือนตามปกติ ถามวาทําไมตองทําเยอะขนาดนั้น ก็คือคนมันไมพอครับ กําลังพลเรามีนอย” (นาย
ซี นามสมมต,ิ 23 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ไมเหมาะสมเลย งานเยอะขึ้นทุกวัน เงินนอยเงินเดือนมันไปชา ไมคอยขึ้น ทํางาน
มากกวาเงิน” (นายดี นามสมมต,ิ 27 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ไมเหมาะสมเลย เราไมมีวันหยุด เทศกาลก็ไมหยุด อยางลาหยุดก็ตองมีคนมาแทน
ตองหาคนมาแทนใหได ถาไมมีคนมาแทนก็ไปไมได ถาไมมีวันหยุดแตเงินใหเพิ่มขึ้นก็จะดีขึ้นนะครับ 
แตนี่เงินไมเพิ่มวันหยุดก็ไมม”ี (นายเค นามสมมติ, 27 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ผมวาไมเหมาะสมครับ ตํารวจตองรับหนางานพบปะประชาชนแทบทุกเรื่อง สากกระ
เบือยันเรือรบ ทั้งผัวเมียทะเลาะกัน งูเขาบาน ทุกอยางครับมันไมใชงานหนาเดียว อยางครูนี่สอน
นักเรียนก็คือจบ พยาบาลรักษาคนไขก็จบ แตตํารวจนี่ทุกเรื่องรับหนางานแทบทุกอยาง” (นายจี นาม
สมมติ, 1 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
  “งานเยอะครับ ไมเหมาะสมครับ ถือวายังนอยครับ” (นายเอช นามสมมติ, 6 
พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
  “งานเยอะกวาเงินเดือนครับ” (นายไอ นามสมมต,ิ 14 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
  “งานเราไมมีวันหยุดครับ ทํา 24 ชม. ถึงจะออกเวรไปแลวเคาก็ยังเรียกเราไดตลอดมัน
ไมเหมาะสมหรอกครับ เราทําหนักกวาเยอะ” (นายเจ นามสมมต,ิ 14 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
 จากการสัมภาษณในประเด็นดังกลาวผูวิจัยพบวา ขาราชการตํารวจสวนใหญใหความเห็น
สอดคลองกันวาการจัดการหนาที่งานที่รับผิดชอบกับเงินเดือนนั้นไมมีความเหมาะสมกัน งานที่ปฏิบัติ
นั้นมากกวาเงินเดือนที่ไดรับ และสืบเนื่องมาจากเรื่องของกําลังพลในการปฏิบัติหนาที่ไมเพียงพอจึง
ทําใหเจาหนาที่ตองทํางานหนักข้ึนแตรายไดแตละเดือนยังคงเทาเดิม 
 จากขอมูลการสัมภาษณเชิงลึกในดานคาตอบแทนดังกลาว ในภาพรวมผูวิจัยสรุปไดวา 
ขาราชการตํารวจชั้นประทวนสวนใหญมีความคิดเห็นวา ไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสมและพอเพียง
ตอความเปนอยูในชีวิตประจําวัน และรายไดที่ไดรับนั้นไมมีความทัดเทียมกับหนวยงานราชการอื่น ๆ  
ตลอดจนถึงการทํางานนั้นไมมีความเหมาะสมกับรายไดที่ไดรับ ขาราชการตํารวจหนึ่งนายตองทํางาน
เปนสองเทาเพ่ือใหงานบรรลุเปาหมาย เนื่องจากไมมีการสนับสนุนกําลังพลจากทางรัฐบาล  
 
ดานที่ 2 ดานการจัดการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน  
 สภาวะแวดลอมหรือสิ่งแวดลอมนั้นเปนสวนสําคัญที่มีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิด และการ
ดํารงชีวิตของบุคคล ซึ่งอิทธิพลของสิ่งแวดลอมถึงแมวาจะเพียงเล็กนอยก็อาจมีผลถึงองคกรนั้นได 
สภาวะแวดลอมในการปฏิบัติงานอาจทําใหคนงานทํางานดวยความพอใจหรือไมพอใจได หรืออาจทํา
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ใหไมมีสมาธิในการทํางาน โดยสภาวะแวดลอมภายในสถานีตํารวจถือไดวาเปนองคประกอบหนึ่งที่
อาจมีผลตอการทํางานของขาราชการตํารวจ ในสวนของการจัดสถานที่ใหสวางมีแสงไฟเพียงพอ
ปราศจากสิ่งรบกวน และสวยงามจะทําใหคนรักที่จะทํางาน และตั้งใจทํางานดีขึ้น โดยการสัมภาษณ
ขาราชการตํารวจใหความเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา การจัดการความรมรื่นของสภาพแวดลอมในมี
ความเหมาะสมกับการดําเนินงาน โดยขาราชการตํารวจสวนใหญใหความเห็นวา 
  “โอเคครับ ชอบนะ ก็ปกติอะ  ความสะดวกสบายก็เปนไปตามปกติ ไมไดหรูหรามาก 
แตกไ็มไดแยจนเกินไป” (นายเอ นามสมมต,ิ 19 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “สภาพแวดลอมชอบนะไมมีปญหา สภาพแวดลอมโอเค สะอาดดี ตึกมันก็เปนไปตาม
สภาพ ณ.ปจจุบันถามวาอยากใหเปลี่ยนมั้ยก็อยากใหเปลี่ยนนะ แตก็เขาใจเวลามาทํางานตองเดินขึ้น
ไมใชลิฟทเคาไมใหใช ทํางานชั้น 6 แตเพราะชวยรัฐประหยัดผมก็โอเค” (นายบี นามสมมติ, 19 
กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ก็โอเคครับ เคากําลังทําการปรับปรุงเพิ่มขึ้นดวยนะครับ” (นายซี นามสมมติ, 23 
กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “มันก็โอเคนะ อยูได ไมถึงกับสวยงาม ปานกลางครับ” (นายดี นามสมมติ, 27 
กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ก็ดี ชอบครับ” (นายเค นามสมมต,ิ 27 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “โอเคครับ ดีครับ” (นายเอฟ นามสมมต,ิ 12 ตุลาคม 2558, สัมภาษณ)  
  “พอใจครับ” (นายจี นามสมมติ , 1 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ก็พอใจหนึ่งระดับครับ ปานกลางครับ พอไดครับ แตทัศนวิสัยไมโปรงครับ” (นายเอช 
นามสมมต,ิ 6 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
  “โอเคครับ ผมเห็นเขาปรับปรุงสถานที่ทํางานดวยครับ แตตึกมันเกาแลวปรับปรุงได
ขนาดนี้ก็ถือวาดีแลวครับ โดยรวมดีนะครับ” (นายไอ นามสมมต,ิ 14 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
  “พอใจครับ” (นายเจ นามสมมต,ิ 14 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
 จากการสัมภาษณในประเด็นดังกลาวผูวิจัยพบวา ขาราชการตํารวจสวนใหญมีความ
คิดเห็นดานการจัดการความรมรื่นของสภาพแวดลอมในโรงพัก มีความเหมาะสมกับการทํางาน มี
สภาพแวดลอมที่โปรงใสชวยใหการทํางานบรรลุถึงศักยภาพได 
 สวนในดานความเพียงพอในการจัดเตรียมการของวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงาน เชน วิทยุ
สื่อสาร อาวุธยุทโธปกรณตาง ๆ เมื่อถึงเวลาตองหยิบใชจริง จากการสัมภาษณเจาะลึกกับกลุมผูให
ขอมูลหลักขาราชการตํารวจชั้นประทวน สวนใหญมีความเห็นสอดคลองกันวา ไมพอเพียงกับการ
ปฎิบัติหนาที่ดังตอไปนี้ 
  “ไมมีเลยครับ ซื้อเอง ตํารวจตองซื้อเอง หาเอง เงินตัวเองครับ ไมมีใหครับ” (นายเอ 
นามสมมต,ิ 19 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ไมพอเลยครับ เราตองพึ่งพาตัวเอง ไมมีงบหลวงมาใหเราตองจัดหาเอง อยากไดตอง
ซื้อเอง เวลาจะใชงานจริง ๆ ไมพอหรอกครับ ปน วิทยุ ซื้อเอง ของหลวงก็มีแตมันก็ไมพอกับจํานวน
คน ทําเรื่องเบิกไปก็รอไปเปนชาติกวาจะได” (นายบี นามสมมต,ิ 19 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ไมมีครับ ซื้อเอง หาเองทุกอยาง” (นายซี นามสมมต,ิ 23 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
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  “พอประมาณนะ เครื่องมือสื่อสารวิทยุไมพอเลย ไมพออยางมาก อุปกรณตาง ๆ ที่เรา
ตองใชทุก ๆ วันปานกลางยังไมเพอรเฟค ก็พอถูไถไปได แตโดยรวมก็คือไมพอนั่นแหละ อยางแฟกซ
ตองมีเพิ่มแตนี่ก็ยังใชของเกากันอยูเลย ปน รถ บาน ทุกอยางซื้อเอง ขนาดมีโครงการปนนะก็ใหเรา
ซื้อเองอาจจะถูกหนอยแตมกีติกาบังคับดวยจายเงินลวงหนาแลวอีก 3 ปคอยไดปน ตลกมาก เดี๋ยวผม
จะสงไลนใหดูผมหลักฐาน” (นายดี นามสมมต,ิ 27 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “มันลาสมัยนาจะปรับปรุงใหม เครื่องใชมันลาสมัยมาก ๆ เกามาก ๆ พูดงาย ๆ อยาง
สิ่งที่ใชมาเปนสิบ ๆ ปก็นาจะโละแลวเอาของใหมมาลงไดแลวของที่มันมีคุณภาพที่มันทันสมัยเขามา
ในการใช ของไมพัฒนาเลยเหมือนกับเราใชของเกาซอมแลวซอมอีก เอากลับมาใชมันก็พังเหมือนเดิม
นั่นแหละ คือคุณภาพการจัดการ การจัดซื้อจัดจางมันก็นอย” (นายเค นามสมมติ, 27 กันยายน 
2558, สัมภาษณ) 
  “ตองซื้อเองทั้งหมด กุญแจมือ ปน เกราะ วิทยุ รถ พวกนี้ตองซื้อเองทั้งหมดครับ” 
(นายเอฟ นามสมมต,ิ 12 ตุลาคม 2558, สัมภาษณ) 
  “ไมมีเลย ไมโอเคเลย ไมพอครับ ทุกอยางเงินเราเองหมดครับ วิทยุ ปน รถ ทุกอยางอะ
ครับ เครื่องใชสํานักงานลาสมัยครับ” (นายจี นามสมมต,ิ 1 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ไมพอ ตองหาเองครับ ไมตอบสนองเลยครับ พวกวิทยุ ปน อื่น ๆ ซื้อเองครับ แตพวก
อุปกรณวัสดุสํานักงานอันนี้เบิกได แตบางสิ่งก็ไมเพียงพอครับ บางสิ่งขาด บางทีมีการทํางานจัดแฟม
อะไรใหญ ๆ อยางนี้ก็ตองจัดซื้อเอง หาเองครับ” (นายเอช นามสมมติ, 6 พฤศจิกายน 2558,
สัมภาษณ) 
  “นอยครับ ไมพอตอคน คนทํางานก็นอย อุปกรณก็นอย ปน วิทยุ ตํารวจซื้อเองหมด
ครับ” (นายไอ นามสมมต,ิ 14 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ไมคอยพอครับ สวนมากก็ใหเราซื้อเองครับ มีก็ไมเพียงพอครับ บางทีของที่มีก็ลาสมัย
ไมไดทันกับเหตุการณครับ สวนเครื่องมือสื่อสารก็พอใจอยูนะครับประมาณ 80% เราตองจัดหาเอง
ครับในสวนอาวุธยุทโธปกรณตาง ๆ ครับ” (นายเจ นามสมมต,ิ 14 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
 จากการสัมภาษณในประเด็นดังกลาวผูวิจัยพบวา ขาราชการตํารวจสวนใหญมีความ
คิดเห็นวาการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงานเครื่องมือวิทยุสื่อสาร และอาวุธยุทโธปกรณ        
ตาง ๆ ยังไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน ขาราชการตํารวจทุกนายที่เขารับราชการตองทําการจัดซื้อ
จัดหาเอง และในดานอุปกรณสํานักงานก็ไมมีความทันสมัยตอการใชงานในปจจุบัน 
 ในสวนเรื่องความเพียงพอของการจัดสรรสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เชน 
รถจักรยานยนต รถยนต ฯลฯ จากการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมผูใหขอมูลหลักขาราชการตํารวจชั้น
ประทวน สวนใหญมีความเห็นสอดคลองกันวา ยังไมเพียงพอกับการปฏิบัติงานดังตอไปนี้ 
  “ไมพอครับ รถก็เกาเกา มีนอย ถาคนออกปฏิบัติงานจริง ๆ เอาแบบเต็มอัตรานะ ไม
พอหรอก” (นายเอ นามสมมต,ิ 19 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “รถไมพอ บางคนตองใชรถสวนตัว ไมพอใช ของหลวงมีก็นอยนิดมากไมพอกับที่จะใช  
จริง ๆ หรอก” (นายบี นามสมมต,ิ 19 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
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  “ก็พอมีบาง แตน้ํามันอะสิตองหาเติมเองในบางครั้ง คือเวลาออกขางนอกตองทําเรื่อง
เบิกครับเงินกวาจะมาก็ชาบางทีรําคาญเบื่อ ก็เติมเองไปหมดปญหา” (นายซี นามสมมติ, 23 กันยายน 
2558, สัมภาษณ) 
  “มี แตไมพอเลย อยางพวกผมนะ สมมติจะออกไปไหนก็ใชรถสวนตัวตลอด รถหลวง
อยาหวังจะไดแตะ อยางแผนกผมนาจะมีรถประจําอยูซักคันนึง ก็ไมมี บางโรงพักเคามี อยางของ
โรงพักปทุมวันเคามีหมดเลยนะ รถยนตติดวิทยุอยางดีใชฟอรจูนเนอรเลยนะ สวนที่นี่ไมมีให เคาคงไม
เห็นความสําคัญของเราวาเราจะไปทําอะไร” (นายดี นามสมมต,ิ 27 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ไมเลย รถยนตสวนมากจะเปนของนายตํารวจใช ชั้นประทวนไมมีใชหรอก พวกเราซื้อ
เอง แมแตอาวุธปน วิทยุสื่อสาร รถตองซื้อเอง เงินตัวเองเบิกไมได อยางเครื่องแบบเคาใหปละ 2,000 
บาท ปละ 2 พันจะพอมั้ยทั้งป ไมพอหรอกชุดนึงตัดประมาณพันกวาบาทแลว ปนึงไดชุดเดียวแลว
ทํางานใสเครื่องแบบเกือบทุกวัน ใชเงินตัวเองซื้อทั้งนั้นครับ” (นายเค นามสมมติ, 27 กันยายน 2558,
สัมภาษณ) 
  “ไมคอยพอบางคันมันพังครับ ก็ไมไดซอมครับ” (นายเอฟ นามสมมติ, 12 ตุลาคม 
2558, สัมภาษณ) 
  “พอมีบางแตคาน้ํามันไมพอครับ คาใชจายการบํารุง รักษา ดูแล หาเงินทํากันเองครับ 
เติมกันเองครับ มีงบนะครับแตนอยไมเพียงพอครับ” (นายจี นามสมมติ, 1 พฤศจิกายน 2558,
สัมภาษณ) 
  “ถาออกปฏิบัติหนาที่จริง ๆ ไมพออยูแลวครับ รถนอยกวาคนเยอะ” (นายเอช นาม
สมมต,ิ 6 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ไมพอครับ หลวงมีน้ํามันใหเบิกทีละ 200 บาทเอง จะไปพออะไรขับออกไปหนาปาก
ซอยก็หมดแลวครับ เพราะวามันยังไมไดปรับเกณฑในการจาย เราตองออกเองครับถาเราเอารถ
ออกไปใช บางทีก็มาขอถาไดก็ได ไมไดก็ไมไดครับ” (นายไอ นามสมมติ, 14 พฤศจิกายน 2558,
สัมภาษณ) 
  “ถาสวนราชการจริง ๆ ก็นอยครับไมเพียงพอหรอกครับ แตบางครั้งเราไดรับแรง
สนับสนุนจากหนวยงานเอกชนดวยครับ ก็เลยพอไหวครับ” (นายเจ นามสมมติ, 14 พฤศจิกายน 
2558, สัมภาษณ) 
 จากการสัมภาษณในประเด็นดังกลาวผูวิจัยพบวา ขาราชการตํารวจสวนใหญมีความ
คิดเห็นในดานความเพียงพอของการจัดสรรสิ่ งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เชน 
รถจักรยานยนต รถยนตตาง ๆ โดยสรุปวาไมเพียงพอแกการปฏิบัติงาน ขาราชการตํารวจสวนใหญ
ตองนํารถสวนตัวมาใชในงาน เนื่องจากรถสวนกลางที่มีอยูหากเกิดเหตุฉุกเฉินที่จําเปนตองใชนั้นไม
เพียงพอ และไมทันตอสถานการณ 
 จากขอมูลการสัมภาษณเชิงลึกสรุปในดานการจัดการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยของ
ผูปฏิบัติงาน จากการมองในภาพรวม ผูวิจัยสรุปไดวา การจัดการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยของ
ผูปฏิบัติงานยังไมเหมาะสม เนื่องการจัดเตรียมการของวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงาน ทางหนวยงานมี
ความลาชาในการเบิกจาย และในบางครั้งก็ไมไดมีการซอมแซมหรือบํารุงรักษาแตอยางใด และความ
เพียงพอของการจัดสรรสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ไมสามารถใชประโยชนไดเพียงพอ 
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และทันตอสถานการณที่เกิดขึ้นในเวลาปฏิบัติหนาที่ แตในเรื่องของการจัดการความรมรื่นของ
สภาพแวดลอมในโรงพัก มีความเหมาะสมกับการดําเนินงาน 
 
ดานที่ 3 ดานการจัดการโอกาสในการพัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน  
 การดอยความรูทักษะเชิงวิชาชีพการขาดทัศนคติที่ดีตองาน และขาดความสามารถในการ
ปรับตัวกับองคการนั้นมีผลตอองคกรและอาจรวมไปถึงภาพลักษณขององคกรดวย การพัฒนา
ขาราชการนั้นจะชวยเสริมใหขาราชการมีความรูความสามารถเหมาะสมและปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมายมานั้นอยางไดผล โดยการสัมภาษณขาราชการตํารวจใหความเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา 
ขาราชการตํารวจไมไดรับเงินสนับสนุนในการพัฒนาความสามารถตามความตองการของตน แตทาง
หนวยงานไมไดปดกั้นโอกาสของตัวขาราชการตํารวจ ซึ่งขาราชการจะตองหาทุนทรัพยในการจะไป
อบรมดวยตนเองเพื่อศึกษาเพิ่มเติมตามความตองการของตน จากการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมผูให
ขอมูลหลัก ขาราชการตํารวจชั้นประทวนสวนใหญมีความเห็นสอดคลองกันวา ไมไดรับการสนับสนุน
ทางทุนทรัพยเพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถตามความตองการของขาราชการตํารวจดังตอไปนี้ 
  “เคาไมไดปดกั้นโอกาสหรือหามไมใหไปแตทางหนวยงานรัฐบาลไมไดมีเงินทุนมา
สนับสนุนนะ ถาขาราชตํารวจคนไหนสนใจจะศึกษาเพิ่มเติม เราตองหาทุนทรัพยสวนตัวเอง ซึ่งบางที
ก็มีนโยบายดานจัดอบรมพัฒนาทักษะมาบางแตไมบอยนะ ก็ถาเราสนใจเราก็ใสชื่อเราไป แตสวนมาก
ไมคอยไปหรอกไมมีเวลาทํางานก็เหนื่อยแลวคนมันนอย พอออกเวรก็อยากกลับบานนอนแลว” (นาย
เอ นามสมมต,ิ 19 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ถามวาใหโอกาสไหม เคาใหโอกาสนะ แตเราตองหาเงิน หาทุนสนับสนุนตัวเอง อยาก
ไปเรียนไปศึกษาพัฒนาความรูก็ไปแตตองใชเงินตัวเองนะ สวนเวลางานก็ตองหาเวลาเอาเอง ใหเพื่อน
แทนงานถึงจะไปได แตเราจะเอาเวลางานไปไมได ทางหนวยงานก็ไมไดวาอะไร ไดรับโอกาสแตเคาไม
มีทุนให เราตองออกทุนเองหาเวลาของเราเอง” (นายบี นามสมมต,ิ 19 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ทางหนวยงานไมไดปดกั้นอะไร ทางหนวยงานใหโอกาสนะ แตการที่เราจะไปเรียนรู
ศึกษาตอ พูดงาย ๆ เคาไมไดใหเงินสวัสดิการเราในการที่เราจะไปตรงนั้นนะ เราตองใชเงินทุนตัวเอง
เรียน เคาไมใหเราลางานไปนอกเสียจากคุณหาโอกาสไปเรียนเองมีเวลาวางก็หาเวลาตรงนั้นไป หรือ
สับเวร แทนเวรกันอยางนั้นได  ถาคุณไปคุณตองมีคนแทน คืองานไมใหเสีย เงินตัวเอง ทําเอง ทุน
ทรัพยตาง ๆ การเดินทางก็ใชเงินตัวเอง” (นายเค นามสมมต,ิ 27 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ทางหนวยงานที่สังกัดเคาไมไดขัดขวาง แตถาใครสนใจก็ตองจัดการทุนทรัพยของ
ตัวเอง” (นายเอช นามสมมต,ิ 6 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ถาตองการพัฒนาตนเองก็ตองหาโอกาสเอาเอง ไมมีงบประมาณในดานนี้ครับ” (นาย
ไอ นามสมมต,ิ 14 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
  “เคาเปดโอกาสนะครับถาเราขอไปเคาก็สงเรื่องให แตในเรื่องคาใชจายเราตองจัดการ
เองครับ” (นายเจ นามสมมต,ิ 14 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
 จากการสัมภาษณในประเด็นดังกลาวผูวิจัยพบวา ขาราชการตํารวจสวนใหญมีความ
คิดเห็นวา ทางหนวยงานไมไดปดกั้นโอกาสในการพัฒนาทักษะความสามารถตามความตองการของ
ขาราชการตํารวจ หากขาราชการตํารวจตองการจะไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเองจะตองใชทุน
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ทรัพยของตนเอง ทางหนวยงานไมไดมีเงินทุนสนับสนุนให อีกทั้งในดานเวลาและปญหาไดสืบ
เนื่องมาจากดานแรก คือเรื่องกําลังพลที่ไมเพียงพอในการทํางาน จึงทําใหขาราชการตํารวจสวนใหญ
มองวาไมมีเวลาที่จะไปทําในสิ่งที่ตนเองสนใจ 
 ในเรื่องการไดรับโอกาสในการนําความรูจากการฝกอบรมมาใชกับการปฏิบัติงาน จากการ
สัมภาษณเจาะลึกกับกลุมผูใหขอมูลหลัก ขาราชการตํารวจชั้นประทวนสวนใหญมีความเห็นสอดคลอง
กันวา สามารถนําความรูจากการฝกอบรมมาใชกับการจัดการปฏิบัติหนาที่ดังตอไปนี้ 
  “ก็ไดใช ถาไดไปอบรมสวนมากก็เอามาใชกับงานไดครับ” (นายเอ นามสมมติ, 19 
กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ก็ไดใชครับ บางทีอาจจะไมไดใชโดยตรงแตเราก็เอามาปรับใชเอานะครับ” (นายซ ี
นามสมมต,ิ 23 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ไดครับ” (นายเอฟ นามสมมต,ิ 12 ตุลาคม 2558, สัมภาษณ) 
  “ใชจริงครับ ไดใชครับ เคาจะอบรมใหกับเพื่อมาใชกับหนางานจริงในโรงพักมากกวา
ครับ เคาจะดูวาตอนนี้เจาหนาที่ขาดความรูอะไร” (นายจี นามสมมติ, 1 พฤศจิกายน 2558,
สัมภาษณ) 
  “บางทีไดใช บางทีไมไดใชครับ มันขึ้นอยูกับสภาพความเหมาะสมสถานการณตอนนั้น” 
(นายเอช นามสมมต,ิ 6 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ตรงครับ ไดใชจริงครับ” (นายไอ นามสมมต,ิ 14 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ก็มีบางครับ ก็ไดใชครับ” (นายเจ นามสมมต,ิ 14 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
 จากการสัมภาษณเชิงลึกสามารถสรุปไดวา ขาราชการตํารวจไดนําความรูจากการ
ฝกอบรมนํามาใชกับการปฏิบัติงานจริง เนื่องจากทางหนวยงานราชการจะมีเปดการอบรมซึ่งแลวแต
นโยบายของทางสํานักงานตํารวจแหงชาติ และจะมีมาเปนชวง ๆ ขาราชการตํารวจสวนใหญจะไดรับ
การเขาอบรม และมีโอกาสไดใชทักษะที่หลากหลายในการทํางาน ไดเรียนรูงานจากที่ไดฝกอบรมมา
ทําใหไดรับโอกาสในการเพิ่มพูนความรูความชํานาญในการปฏิบัติงาน  
 สวนในเรื่องขาราชการตํารวจมีโอกาสในการไดรับการพัฒนาความสามารถในดาน 
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร การสื่อสาร ฯลฯ จากการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมผูใหขอมูลหลัก
ขาราชการตํารวจชั้นประทวน สวนใหญมีความเห็นสอดคลองกันวา ไมไดรับโอกาสในการพัฒนา
ความสามารถในดานภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร การสื่อสารตามความตองการดังตอไปนี ้
  “ไมมีครับ” (นายเอ นามสมมต,ิ 19 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ไมมีครับ ไมไดสนับสนุนขนาดนั้น เราตองแสวงหาของเราเอง” (นายบี นามสมมติ, 
19 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ไมมีครับ” (นายซี นามสมมต,ิ 23 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ไมมีนะ” (นายดี นามสมมต,ิ 27 กันยายน 2558, สัมภาษณ)   
  “ไมมีครับ” (นายจี นามสมมต,ิ 1 พฤศจกิายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ไมคอยมีครับ เราพอเปนอยูแลวเคาก็เลยไมมีจัดสงไปครับ 2 ปหลังมานี้จัดแคครั้ง
เดียวเอง ที่เหลือยังไมไดจัดเลยครับ บางทีมีโครงการที่สํานักงานตํารวจจัดอบรมขึ้นดวยนะแตถา
ตํารวจคนไหนจะไปใหจายเงินเอง” (นายไอ นามสมมต,ิ 14 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
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  “ไมมีครับ ไปเรียนเอง ศึกษาเอง สวัสดิการสวนนี้เคาไมมีใหนะ เคาแนะนําใหวาตรงนั้น 
ตรงนี้มี แตเราก็ตองซัพพอรตตัวเราเองนะ จายคาใชจายเอง เคาก็ไมไดขัดขวางก็ถือวาสนับสนุนแต
ไมไดชวยเรื่องเงินทุน เรามีปญหาตรงนี้แหละ เรื่องทุนทรัพยที่จะไปอบรมเพิ่มทักษะใหกับตัวเอง คุณ
อยากจะเพ่ิมเติมทักษะคุณก็หาเงินไปเอง สวนมากนะ นายทั้งหลายไดไปชั้นประทวนไมไดหรอก นาย
เคามีแพคเกจมีทุนทรัพยใหไป สําหรับนายชั้นสัญญาบัตรขึ้นไปนะ นั่นแหละได คือสวัสดิการสวนมาก
จะไปอยูชั้นสัญญาบัตรมากกวา ชั้นประทวนอดครับ” (นายเค นามสมมติ, 27 กันยายน 2558,
สัมภาษณ) 
  “ไมมีครับ มันจะมีเฉพาะบางโรงพักเทานั้น แลวยิ่งเราไมใช Tourist Police, 
Education Police ครับ กรณีที่เราเปนแค Officer Police มันจะไมคอยไดยุงกับงานพวกนี้เทาไหร 
เคาก็จะเลือกตํารวจที่ตองปฏิบัติหนาที่อันนี้โดยตรงไปศึกษาตอเพิ่มความสามารถแทนครับ” (นาย
เอฟ นามสมมต,ิ 12 ตุลาคม 2558, สัมภาษณ) 
 จากการสัมภาษณในประเด็นดังกลาวผูวิจัยพบวา ขาราชการตํารวจสวนใหญมีความเห็น
สอดคลองกันวา ไมไดรับโอกาสในการพัฒนาทักษะความสามารถตามความตองการของตนเองในดาน 
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร เปนตน โดยขาราชการตํารวจไดใหความเห็นวา ทางหนวยงานไมไดมี
นโยบายสงไปศึกษางานดานนี้ หากขาราชการตํารวจทานใดสนใจจะศึกษาในดานนี้ตองใชทุนทรัพย
ของตนเอง และสวนใหญนโยบายแบบนี้มักจะไปอยูที่ในระดับสัญญาบัตร และหนวยงานแผนกตํารวจ
ทองเที่ยวที่ไดใชสิทธิกับนโยบายสงไปศึกษาภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร สวนในระดับชั้นประทวน
นโยบายมักจะไมไดรับโอกาสดังกลาว 
 จากขอมูลการสัมภาษณเชิงลึกสรุปในดานการจัดการโอกาสในการพัฒนาความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงาน จากการมองในภาพรวมผูวิจัยสรุปไดวา ขาราชการตํารวจสวนใหญมี
ความคิดเห็นวา ทางหนวยงานมิไดขัดขวางตอการพัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน แต
ไมไดรับการสนับสนุนในดานทุนทรัพยและเวลาในการพัฒนาตนเอง โดยขาราชการตํารวจตองจัดสรร
ทุนทรัพยและเวลาของตนเองโดยไมใหกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ประจํา 
 
ดานที่ 4 ดานการจัดการสงเสริมความเจริญกาวหนาและมั่นคงใหแกผูปฏิบัติงาน  
 ผูบริหารนั้นจําเปนจะตองมีการวางแผนชีวิตการทํางานโดยคํานึงถึงความกาวหนาในสาย
งานอาชีพผูปฏิบัติงานในแตละตําแหนงงานดวย ซึ่งควรมีการพิจารณาระบบการแตงตั้งเพื่อเลื่อน
ตําแหนงหนาที่การทํางานใหสูงขึ้นจากเดิม ตําแหนงฐานะขาราชการที่เหมาะสมและเปนธรรมที่สุด 
การสับเปลี่ยนหนาที่การงานเปนระยะเพื่อใหมีการเรียนรูงานตาง ๆ ซึ่งจะชวยลดปญหาความเหลื่อม
ล้ําของอาชีพในอนาคตได และเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานทุกคนไดมีสวนรับรูในเหตุการณตาง ๆ ของ
องคการ ซึ่งจะกอใหเกิดความกระตือรือรน และรับผิดชอบงานขององคการนอกเหนือจากงานปกติ
ประจําวันมากขึ้น โดยการสัมภาษณขาราชการตํารวจใหความเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา การจัดการ
ปรับเลื่อนยศและตําแหนงมีความเหมาะสมและเปนธรรม จากการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมผูใหขอมูล
หลัก ขาราชการตํารวจชั้นประทวนสวนใหญมีความเห็นสอดคลองกันวาการจัดการปรับเลื่อนยศและ
ตําแหนงมีความเหมาะสมและเปนธรรม ดังตอไปนี้ 
  “ปรับเลื่อนยศ และตําแหนงมันเปนกฎตายตัวอยูแลวครับ เคาจะมีกฎหมายกําหนดอยู
แลว” (นายเอ นามสมมต,ิ 19 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
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  “อันนี้เปนธรรมครับ มันจะมีกฎบังคับอยูแลว ไมมีใครสามารถไปเปลี่ยนแปลงอะไรได” 
(นายบี นามสมมต,ิ 19 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “เปนธรรมครับ เพราะมันเปนกฎตายตัวอยูแลว” (นายซี นามสมมติ, 23 กันยายน 
2558, สัมภาษณ) 
  “การปรับเลื่อนยศ กับตําแหนง มันเปนไปตามระยะเวลาการทํางานของเรา ตั้งแตเรา
มาเปนตํารวจครบกี่ปก็จะไดเลื่อนเปน ส.ต.ต. ส.ต.ท. ส.ต.ท จ.ส.ต อยางนี้ไปเรื่อย ๆ มันมีกฎกติกา
ตายตัวอยูแลว” (นายเค นามสมมต,ิ 27 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “เปนธรรมครับ เพราะเคามีกฎของเคาอยูแลว เขามาทํางานก็ปรับไปตามอายุงาน
ครับ” (นายเอฟ นามสมมต,ิ 12 ตุลาคม 2558, สัมภาษณ) 
  “ปกติครับ เพราะการปรับยศปรับตําแหนงจะเปนไปตามระยะเวลาที่เราเปนตํารวจนะ
ครับ” (นายจี นามสมมต,ิ 1 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ปกติครับ เปนธรรมครับ มันเปนไปตามกฎครับ” (นายเอช นามสมมติ, 6 พฤศจิกายน 
2558, สัมภาษณ) 
  “ก็เปนธรรมครับ ตามที่กฎหมายกําหนดของอาชีพขาราชการตํารวจนะครับ” (นายเจ 
นามสมมต,ิ 14 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
 จากการสัมภาษณดังกลาวผูวิจัยพบวา ขาราชการตํารวจสวนใหญมีความเห็นสอดคลอง
กันวาการจัดการปรับเลื่อนยศและตําแหนงของขาราชการตํารวจสวนใหญมองวา มีความเปนธรรมซึ่ง
จะมีการปรับเลื่อนยศและตําแหนงตามระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในอาชีพขาราชการตํารวจ ไมไดมีความ
เหลื่อมล้ําในเรื่องของการจัดการปรับเลื่อนยศและตําแหนงของขาราชการตํารวจ 
 สวนในดานผูบังคับบัญชาใหความเปนธรรมและเสมอภาคในการปฏิบัติงานหรือไม จาก
การสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมผูใหขอมูลหลัก ขาราชการตํารวจชั้นประทวนสวนใหญมีความเห็น
สอดคลองกันวา ผูบังคับบัญชาไดใหความเสมอตอการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้ 
  “เสมอภาคครับ หัวหนาผมเปนกันเอง อยูกันแบบพี่แบบนอง” (นายเอ นามสมมติ, 19 
กนัยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ดีมากเลยครับ วันไหนทํางานเหนื่อย ๆ หัวหนาก็พาไปเลี้ยงขาวดวยครับ บอยดวย
ครับที่พาไป” (นายบี นามสมมต,ิ 19 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ก็ดีครับ เหมาะดีครับ ผมทํางานดานนี้มาเปน 10 ปแลว หัวหนาก็ใหเกียรติในการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติงานครับ ถาเราเห็นวาอันไหนสมควร ปฏิบัติแลวดี เราก็ทําไดเลย” (นายซี นาม
สมมต,ิ 23 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “เปนธรรมครับ หัวหนาผมรับฟงความคิดเห็นของลูกนองดวยครับ ถาเราติดขัดอะไร 
เราก็ปรึกษาหัวหนาผูบังคับบัญชาของเราไดครับ” (นายเค นามสมมติ, 27 กันยายน 2558, 
สัมภาษณ) 
  “เปนธรรมครับ ผูบังคับบัญชาเคาจะใหความเปนสวนตัวกับเรานะครับ ไมกาวกายเรื่อง
สวนตัว และใหความเทาเทียมกัน ไมเลือกที่รักมักที่ชังครับ” (นายเอฟ นามสมมติ, 12 ตุลาคม 2558,
สัมภาษณ) 
  “โอเคนะ มีความเปนธรรมครับ เคาก็รักเทากันหมดทุกคน” (นายจี นามสมมติ, 1 
พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
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  “ก็เหมาะสมครับ มีความเปนธรรมนะครับ ผูบังคับบัญชาผมอยูดวยกันแบบพี่แบบนอง
ครับ” (นายเจ นามสมมต,ิ 14 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
 จากการสัมภาษณในประเด็นดังกลาวผูวิจัยพบวา ขาราชการตํารวจสวนใหญมีความเห็น
วา ไดรับความเปนธรรมและเสมอภาคจากผูบังคับบัญชาในการปฏิบัติงานเปนอยางดี  
 ในสวนเรื่องผูบังคับบัญชามีการจัดการสนับสนุน และสงเสริมใหขาราชการตํารวจได
กาวหนาไปสูตําแหนงที่สูงขึ้น จากการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมผูใหขอมูลหลัก ขาราชการตํารวจชั้น
ประทวนสวนใหญมีความเห็นสอดคลองกันวา ไดรับการสนับสนุนและสงเสริมจากผูบังคับบัญชา
ดังตอไปนี ้
  “ก็ปกติครับ ธรรมดานะ งานมันเปนไปตามสเต็ปของมันอยูแลว นอกเสียจากวาเราจะ
ขอยายฝาย ยายแผนกเพื่อที่จะไปโตในที่อื่น หรือในอนาคตขางหนาอันนี้นายเคาก็ไมไดรั้งไวนะ เคาก็
โอเคนะครับสนับสนุนใหไป” (นายเอ นามสมมต,ิ 19 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ก็ปกตินะครับ ก็โอเค เพราะงานที่ผมทํามันไมมีตําแหนงจะไปทางไหนมันขึ้นไปตาม
ระบบของสํานักงานตํารวจแหงชาติอยูแลวอะครับ” (นายซี นามสมมติ, 23 กันยายน 2558,
สัมภาษณ) 
  “อันนี้มันคือตามล็อคตามขั้นอยูแลว ตามสายงานอยูแลว หนาที่ของผมมันไมมี
ตําแหนงขึ้น ผมก็คือเปนเจาหนาที่สื่อสารตรงนี้แหละ นอกจากเราจะเปลี่ยนแผนกนั่นแหละ อยูที่เรา
สมัครใจไปดวย ถาเราสมัครใจไปนายเคาก็ชวยนะ เคาก็โอเค แตมันอยูที่วาแผนกนั้นดวยนะวาเคาจะ
รับเราหรือเปลา ถาเคาไมรับเราก็ไปไมไดนะ” (นายซี นามสมมติ, 27 กันยายน 2558, สัมภาษณ)
  “ใชครับ เคาไมไดขัดขวางครับ เคาสนับสนุนอยูแลวครับ” (นายเอฟ นามสมมติ, 12 
ตุลาคม 2558, สัมภาษณ) 
  “สนับสนุนตลอดครับ ถามีโอกาสเขามาเคาก็ไมขวางไว” (นายไอ นามสมมติ, 14 
พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ตามความจริงก็ใหขอคิด ใหโอวาทดีนะครับ แตที่เหลือก็อยูที่ตัวเราครับ” (นายเจ 
นามสมมต,ิ 14 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
 จากการสัมภาษณในประเด็นดังกลาวผูวิจัยพบวา ขาราชการตํารวจสวนใหญมีความเห็น
วา ผูบังคับบัญชาไดมีการจัดการสนับสนุนและสงเสริมในความกาวหนาไปสูตําแหนงที่สูงขึ้นไป โดย
ผูบังคับบัญชานั้นจะดูแลผูใตบังคับบัญชาตามปกติ เนื่องจากงานของหนวยงานราชการนั้นมีการ
จัดระบบตามหนาที่ของแตละบุคคลอยูแลว หากมีโอกาสที่ลูกนองจะเติบโตก็พรอมที่จะสนับสนุน
เต็มที ่
 จากขอมูลการสัมภาษณเชิงลึก สรุปในดานการจัดการสงเสริมความเจริญกาวหนาและ
มั่นคงใหแกผูปฏิบัติงาน จากการมองในภาพรวมผูวิจัยสรุปไดวา ขาราชการตํารวจสวนใหญมีความ
คิดเห็นวาการจัดการสงเสริมความเจริญกาวหนาและมั่นคงใหแกผูปฏิบัติงานยังไมมีความเหมาะสม 
โดยเฉพาะในเรื่องการไดรับการสงเสริมใหศึกษาตอเพื่อเพิ่มพูนคุณวุฒิใหสูงขึ้นนั้นยังไมไดรับการ
สงเสริมที่เพียงพอ หนวยงานไมมีงบประมาณสนับสนุนในดานทุนทรัพย และในดานเวลา ขาราชการ
ตํารวจตองใชทุนทรัพยของตนเองในการศึกษาตอเพื่อเพิ่มพูนความรูใหสูงขึ้น สวนในดานการจัดการ
ปรับเลื่อนยศและตําแหนงมีความเปนธรรมและเสมอภาคโดยเปนไปตามวาระการปฏิบัติงานของ
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ขาราชการตํารวจ ซึ่งขาราชการตํารวจทุกนายมีโอกาสที่จะกาวหนาในอาชีพและตําแหนงตามผลงาน
ที่ตนปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน สวนในดานผูบังคับบัญชาไดมีการจัดการสนับสนุนและสงเสริม
ขาราชการตํารวจใหกาวหนาไปสูตําแหนงที่สูงขึ้น ทางผูบังคับบัญชามิไดขัดขวางในความ
เจริญกาวหนา หากมีโอกาสหนวยงานผูบังคับบัญชาพรอมที่จะสนับสนุนเต็มที ่
 
ดานที่ 5 ดานการจัดการมีสวนรวมและเปนที่ยอมรับทางสังคม  
 ความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษยนั้นประการหนึ่งก็คือ ความตองการเปนสวนหนึ่งของ
สังคมและการยอมรับจากคนอื่น การรับรูของขาราชการตํารวจที่มีตอการมีสวนรวมในการทํางาน
ระหวางเพื่อนรวมงานหรือผูบังคับบัญชา โดยคํานึงถึงความสําเร็จของงานเปนหลัก ดังนั้นมิตรภาพ
ระหวางกลุมการอยูรวมกันการใหคนอื่นเห็นความสําคัญ การทํางานรวมกัน การไดมีโอกาสชวยเหลือ
ผูอื่น การไดรับความชวยเหลือ ความรูสึกวาตนเปนอะไรการไดรับคําชมเชย และการรับรองความรูสึก
วามีสวนรวมดวยจึงเปนสิ่งสําคัญตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของมนุษยทุกคนโดยการสัมภาษณ
ขาราชการตํารวจใหความเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา การปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจไดรับความ
รวมมือจากผูบังคับบัญชาเพื่อนรวมงาน จากการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมผูใหขอมูลหลัก ขาราชการ
ตํารวจชั้นประทวนสวนใหญมีความเห็นสอดคลองกันวาไดรับความรวมมือจากผูบังคับบัญชาเพื่อน
รวมงานเปนอยางดี ดังตอไปนี้ 
  “ดีมากครับเหมือนพ่ีเหมือนนอง” (นายเอ นามสมมต,ิ 19 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ก็ดี เพ่ือนรวมงานก็ดีครับ” (นายบี นามสมมต,ิ 19 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ดีมาก” (นายซี นามสมมต,ิ 23 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ก็ดี เพ่ือนรวมงานก็ดีครับ” (นายดี นามสมมต,ิ 27 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ก็ดี เพ่ือนรวมงานก็ดีครับ” (นายเค นามสมมต,ิ 27 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ดีครับ” (นายเอฟ นามสมมต,ิ 12 ตุลาคม 2558, สัมภาษณ) 
  “ดีครับ ในดานการปฏิบัติงาน” (นายจี นามสมมต,ิ 1 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ดีครบั” (นายเอช นามสมมต,ิ 6 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ดีครับ” (นายไอ นามสมมต,ิ 14 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ดีเลยครับ” (นายเจ นามสมมต,ิ 14 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
 จากการสัมภาษณในประเด็นดังกลาวผูวิจัยพบวา ขาราชการตํารวจสวนใหญมีความ
คิดเห็นสอดคลองกันวาไดรับความรวมมือจากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานในการปฏิบัติงานเปน
อยางดี การปฏิบัติงานของหนวยงานนี้มีการปฏิบัติงานกันแบบพ่ีแบบนองและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
 ในสวนประเด็นเรื่องเพื่อนรวมงานใหความเคารพสิทธิสวนบุคคลซึ่งกันและกัน จากการ
สัมภาษณเชิงลึกกับกลุมผูใหขอมูลหลัก ขาราชการตํารวจชั้นประทวนสวนใหญมีความเห็นสอดคลอง
กันวา เพื่อนรวมงานไดใหความเคารพสิทธิสวนบุคคลซึ่งกันและกัน ดังตอไปนี ้
  “ดีครับ” (นายเอ นามสมมต,ิ 19 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ดีครับ” (นายบี นามสมมต,ิ 19 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ดีครับ” (นายซี นามสมมต,ิ 23 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ดีครับ” (นายดี นามสมมต,ิ 27 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
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  “ดีครับ” (นายเค นามสมมต,ิ 27 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “เวิรคมากเลยครับตอนนี้” (นายเอฟ นามสมมต,ิ 12 ตุลาคม 2558, สัมภาษณ) 
  “ดีครับดีมากเลยครับ” (นายจี นามสมมต,ิ 1 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ดีครับเคารพตามอาวุโส ตามยศ ตามตําแหนงครับ” (นายเอช นามสมมติ, 6 
พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ดีมากครับ เคาจะไมกาวกายเรื่องสวนตัวเลย” (นายไอ นามสมมติ, 14 พฤศจิกายน 
2558, สัมภาษณ) 
  “ดีครับ ระบบตํารวจเปนระบบรุนพี่ รุนนอง ทักทายกัน ใหเกียรติกันครับ” (นายเจ 
นามสมมต,ิ 14 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
 จากการสัมภาษณในประเด็นดังกลาวผูวิจัยพบวา ขาราชการตํารวจสวนใหญมีความ
คิดเห็นวา เพื่อนรวมงานไดใหความเคารพสิทธิสวนบุคคลซึ่งกันและกัน เพื่อนรวมงานมีความเปนทีม
ในการทํางาน ซึ่งกฎของขาราชการตํารวจจะตองเคารพตามยศและความอาวุโสมีระบบรุนพี่รุนนอง
เมื่อพบปะกันตองมีการทักทายผูใหญกอนเสมอ  
 สวนในเรื่องการปฏิบัติงานในหนวยงานของทานมีความสามัคคีและทํางานเปนทีมไดด ี
จากการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมผูใหขอมูลหลัก ขาราชการตํารวจชั้นประทวนสวนใหญมีความเห็น
สอดคลองกันวา การปฏิบัติงานในหนวยงานมีความสามัคคีและทํางานเปนทีมไดดี ดังตอไปนี ้
  “ดีนะ ก็โอเคเลย” (นายเอ นามสมมต,ิ 19 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ดีครับ สามัคคีดี” (นายบี นามสมมต,ิ 19 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ดี” (นายซี นามสมมต,ิ 23 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ดีครับ” (นายดี นามสมมต,ิ 27 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “อยูในระดับปานกลางครับ ถึงคอนขางดีครับ” (นายเค นามสมมติ, 27 กันยายน 
2558,สัมภาษณ) 
  “ดีครับ โอเคเลยครับไมมีปญหาเลยครับ” (นายเอฟ นามสมมติ, 12 ตุลาคม 2558,
สัมภาษณ) 
  “ผมวาโอเคเลยทีมเวิรคดีมาก” (นายจี นามสมมต,ิ 1 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ดีครับ สามัคคีมากครับ” (นายเอช นามสมมต,ิ 6 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ดีครับ สามัคคีมากครับ” (นายไอ นามสมมต,ิ 14 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ดีครับ สามัคคีดี ผมวาของเราเนี่ยดีมากเลยนะครับ อยางกรุงเทพยังสูไมไดเลยครับ 
พวกเราสามัคคีกันอยางดีเลยครับ เราทําเพื่อประชาชนจริง ๆ ครับ มีวิญญาณของความเปนตํารวจ” 
(นายเจ นามสมมต,ิ 14 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
 จากการสัมภาษณในประเด็นดังกลาวผูวิจัยพบวา ขาราชการตํารวจสวนใหญมีความ
คิดเห็นวา การปฏิบัติงานในหนวยงานขาราชการตํารวจมีความสามัคคีและทํางานเปนทีมไดดี และไม
มีปญหากับเพ่ือนรวมงาน ซึ่งขอนี้ผูวิจัยเห็นวาความสามัคคีของเพื่อนรวมงานในหนวยงานนี้ชวยทําให
บรรยากาศในการทํางานนั้นเปนไปอยางดี และสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมายทั้งที่งานของ
ขาราชการตํารวจนั้นมีความกดดันและตึงเครียด 
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 จากขอมูลการสัมภาษณเชิงลึกสรุปในดานการจัดการมีสวนรวมและเปนที่ยอมรับทาง
สังคม จากการมองในภาพรวมของผูวิจัยสรุปไดวาขาราชการตํารวจสวนใหญนั้นมีความสามัคคีในการ
ทํางานรวมกัน ทั้งในสวนของผูบังคับบัญชาไดมุงเนนการเสริมสรางความสามัคคีมีการประสานการ
ทํางาน และความสัมพันธที่ดีตอกันรวมทั้งการติดตอสื่อสารเพื่อใหทุกคนรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่ง
ขององคกร และสวนของเพื่อนรวมงานมีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน เคารพสิทธิ และมีความสามัคคี
กันเปนอยางมาก 
 
ดานที่ 6 ดานการจัดการความมีระเบียบกฎเกณฑและความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน  
 องคกรที่ประกอบดวยบุคคลเปนจํานวนมากจําเปนจะตองมีการจัดระเบียบ และถือปฏิบัติ
ตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนระเบียบเรียบรอย และเกิดประสิทธิภาพในการ
ทํางาน หากองคกรใดไมมีการจัดระเบียบไมมีการปฏิบัติตามคําสั่งการดําเนินงานตาง ๆ ก็เปนไปไมได 
หรือเปนไปไดโดยไมมีประสิทธิภาพ และจะตองเกิดความสูญเสียศักยภาพของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู
ไปอยางเปลาประโยชน โดยการสัมภาษณขาราชการตํารวจใหความเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา ความ
เทาเทียมกันจากการไดรับการปฏิบัติจากผูบังคับบัญชา กฎระเบียบที่ตั้งขึ้นมาเอื้อตอการปฏิบัติงาน
นั้นมีความเทาเทียมกันตอทุกคนดังตอไปนี้ 
  “เทาเทียมกันหมด ทุกคนเทากันหมด ไมมีเด็กกูเด็กมึงนะ ในแผนกผมนะ โอเคครับ 
ทุกคนเสมอภาคอยูกับแบบพ่ีแบบนอง” (นายเอ นามสมมต,ิ 19 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ก็เทาเทียมกัน  คือ การปฏิบัติงานเคาดูแลดีเทาเทียมกัน” (นายบี นามสมมติ , 19 
กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “เทาเทียมกันหมดครับ ทํางานกันเปนครอบครัวครับ” (นายซี นามสมมติ, 23 
กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ก็เทาเทียมกัน  คือ การปฏิบัติงานหัวหนาเคาดูแลดี เทาเทียมกัน” (นายเค นาม
สมมต,ิ 27 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “เทากันครับ งานตรงนี้เปนงานรูทีน ทํากันไปเรื่อย ๆ เปนครอบครัวครับ ตอบสนอง
ความตองการของประชาชนกันไปเรื่อย ๆ” (นายเอฟ นามสมมต,ิ 12 ตุลาคม 2558, สัมภาษณ) 
  “เทาเทียมกันหมด โอเคครับ ทุกคนเทากันหมดครับ” (นายจี นามสมมติ, 1 
พฤศจิกายน 2558,สัมภาษณ) 
  “เทาเทียมกันหมด ไมมีชนชั้นวรรณะ มีแคเรื่องของสายการบังคับบัญชาแคนั้นครับ คือ
หมายถึง ชั้นผูนอยเคารพชั้นผูใหญตามธรรมเนียมครับ มีการรับฟงเหตุผลจากลูกนองครับ” (นายเอช 
นามสมมต,ิ 6 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
  “เทาเทียมกันครับ” (นายไอ นามสมมต,ิ 14 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ก็เทาเทียมกัน  ระเบียบเทากันหมดครับ สวนตัวอาจจะมีบางนิด ๆ หนอย ๆ ครับ 
ไมไดมากมายอะไรครับ มันเปนวัฒนธรรมขององคกรครับ” (นายเจ นามสมมติ, 14 พฤศจิกายน 
2558, สัมภาษณ) 
 จากการสัมภาษณในประเด็นดังกลาวผูวิจัยพบวา ขาราชการตํารวจสวนใหญมีความ
คิดเห็นวา มีความเทาเทียมกันจากผูบังคับบัญชาไมมีแบงชนชั้นจากผูบังคับบัญชาของตนเอง มีความ



 
 

46

เปนธรรมในการปฏิบัติงานซึ่งตั้งอยูบนรากฐานของระเบียบขอบังคับ และกฎหมายเปนไปอยาง
ยุติธรรม ขาราชการตํารวจสวนใหญมองวาในสวนของการทํางานนั้นเปนแบบพี่แบบนองและไมคอยมี
ปญหาในเรื่องนี้ 
 ในประเด็นเรื่องการไดรับการปกปองจากผูบังคับบัญชาของตัวเองในกรณีไมไดรับความ
เปนธรรม จากการสัมภาษณเจาะลึกกับกลุมผูใหขอมูลหลัก ขาราชการตํารวจชั้นประทวนสวนใหญมี
ความเห็นสอดคลองกันวา ไดรับการปกปองจากผูบังคับบัญชาของตัวเองในกรณีไมไดรับความเปน
ธรรม ดังตอไปนี้ 
  “ก็ปกปองครับ เวลาไปประชุมหัวหนาก็ออกหนารับแทนเวลาเจอนายใหญตําหนิหรือ
อะไรแบบเนี่ย  เวลาเราทําดีหัวหนาเราก็เสนอไปวาแผนกเรามีความดีความชอบเหมือนกันนะ 
ประมาณนี้ครับ” (นายเอ นามสมมต,ิ 19 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ก็ปกตินะครับเพราะดวยหนาที่ก็มีงานที่ตัวเองทําประจําอยูแลวไมไดโดนรังแกอะไร
เลยนะครับ แตเวลาประชุมหรืออะไรหัวหนาเราเคาก็จะออกหนารับใหอยูแลวครับคือเคาก็ดีมาก
ครับ” (นายซี นามสมมต,ิ 23 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “มีครับ นายก็ดีปกปองด”ี (นายดี นามสมมต,ิ 27 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “มีครับ นายใหความเปนธรรมและดูแลปกปองลูกนองดีครับ” (นายเค นามสมมติ, 27 
กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ผมยังไมมีอะไรถึงขนาดนั้นนะที่จะผิดพลาดแตในการทํางานรวมกันเจานายดีครับ” 
(นายจี นามสมมต,ิ 1 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ตรงนี้ไมคอยมีประเด็นซักเทาไหร อาจจะมีเล็ก ๆ นอย ๆ เคาก็โอเคนะครับ” (นาย
เอช นามสมมต,ิ 6 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ดีมากครับ” (นายไอ นามสมมต,ิ 14 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
  “สวนมากก็ปกตินะครับ หัวหนาเคาก็จะชวยทุกคนที่มีปญหานะครับ” (นายเจ นาม
สมมติ, 14 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
  “มีครับ โดยเฉพาะรอยเวรอะครับ เคาดูแล ออกหนาแทนเราครับ เคาจะนําเสนอเปน
กระบอกเสียงแทนลูกนองดวยครับ” (นายเอฟ นามสมมต,ิ 12 ตุลาคม 2558, สัมภาษณ) 
 จากการสัมภาษณในประเด็นดังกลาวผูวิจัยพบวา ขาราชการตํารวจสวนใหญมีความ
คิดเห็นวาไดรับการปกปองจากผูบังคับบัญชาของตัวเอง เนื่องจากในการทํางานของหนวยงานนั้นทุก
คนจะทําหนาที่ประจําของตนเองใหสําเร็จบรรลุตามเปาหมายงานที่ทํานั้น โดยสวนใหญไมไดขึ้นกับ
ผูอื่นมักจะเปนงานที่ทําคนเดียว และทําใหสําเร็จจึงไมคอยมีปญหาในดานนี้ นอกเสียจากบางสวนของ
งานที่ผูบังคับบัญชาตองออกหนาเพื่อรายงานผลของหนวยงานผูบังคับบัญชาก็จะปกปอง
ผูใตบังคับบัญชาเสมอ หากมีเหตุการณใดที่กระทบถึงตนเองแตมีประเด็นของตํารวจกลุมหนึ่งที่ไดรับ
การปกปองจากผูบังคับบัญชาเปนอยางดี เนื่องจากการปฏิบัติงานของกลุมนี้มีความสนิทสนมระหวาง
ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาเปนอยางยิ่ง 
 ในสวนเรื่องทานเคยรองเรียนหรือรองทุกขบางหรือไม หากเคยไดรับความเปนธรรมในการ
รองทุกขตอผูบังคับบัญชาหรือไม จากการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมผูใหขอมูลหลัก ขาราชการตํารวจ
ชั้นประทวนสวนใหญมีความเห็นสอดคลองกันวา ไมเคยรองเรียนหรือรองทุกข ดังตอไปนี ้
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  “ไมเคยนะครับ” (นายเอ นามสมมต,ิ 19 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ไมเคยเลย” (นายบี นามสมมต,ิ 19 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ไมเคยเลยครับ ตั้งแตผมเปนตํารวจมา” (นายซี นามสมมติ, 23 กันยายน 2558,
สัมภาษณ) 
  “ไมเคยรองเรียน และไมเคยโดนรอง” (นายดี นามสมมติ, 27 กันยายน 2558,
สัมภาษณ) 
  “ไมเคยรองเรียน และไมเคยโดนรอง” (นายเค นามสมมติ, 27 กันยายน 2558,
สัมภาษณ) 
  “ผมยังไมเคยเลย” (นายเอฟ นามสมมต,ิ 12 ตุลาคม 2558, สัมภาษณ) 
  “ไมเคย” (นายจี นามสมมต,ิ 1 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ไมเคยเลยครับ แลวก็ยังไมเห็นตํารวจนายอื่นรองเรียนนะครับ” (นายเอช นามสมมติ, 
6 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ไมเคย” (นายไอ นามสมมต,ิ 14 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
  “สวนตัวผมไมเคยครับ” (นายเจ นามสมมต,ิ 14 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
 จากการสัมภาษณในประเด็นดังกลาวผูวิจัยพบวา ขาราชการตํารวจสวนใหญไมเคย
รองเรียน และไมเคยถูกรองเรียนหรือรองทุกขใด ๆ ทั้งสิ้น ตั้งแตเขารับราชการปฏิบัติหนาที่มา 
 สรุปในดานการจัดการความมีระเบียบกฎเกณฑและความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน จาก
การมองในภาพรวมผูวิจัยสรุปไดวา ขาราชการตํารวจทุกนายไดรับการปฏิบัติจากผูบังคับบัญชาของ
ตนเองดวยความเปนธรรมอยางยิ่งและไมมีปญหาหรืออุปสรรคตอการปฏิบัติงานเปรียบเสมือนพี่
เสมือนนอง และไมเคยมีความขัดแยงระหวางหัวหนากับลูกนองในการปฏิบัติงาน 
 
ดานที่ 7 ดานการจัดการความสมดุลระหวางชีวิตสวนตนกับชีวิตการทํางาน  
 การรับรูของขาราชการตํารวจที่มีตอความสมดุลของชวงเวลาในการทํางานกับชวงเวลาใน
การดําเนินชีวิต โดยมีการวางแผนเวลาในการทํางานอยางเหมาะสม และมีชวงเวลาที่ไดผอนคลาย
ความตึงเครียดจากภาระหนาที่ที่รับผิดชอบ มีการแบงเวลาใหกับตนเองและครอบครัว มีเวลาพบปะ
สังสรรคกับญาติพ่ีนองและเพื่อนฝูง รวมทั้งมีเวลาที่จะเขารวมกิจกรรมอ่ืน ๆ ในการทํางานนั้นควรเปด
โอกาสใหผูปฏิบัติงานไดใชชีวิตในบทบาทอื่นบางนอกจากการทํางาน ตองไมไดรับความคร่ําเครงกับ
การทํางานมากเกินไป และใชชีวิตสวนตัวอยางพอเพียง โดยการสัมภาษณขาราชการตํารวจให
ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา วันเวลาหยุดพักผอนประจําปที ยังไมเพียงพอและเหมาะสมกับการ
ดําเนินชีวิตจากการสัมภาษณเชิงลึกกับขาราชการตํารวจสวนใหญมีความเห็นวา  
  “ไมครับ ปกติงานตํารวจไมมีประจําปหรอกครับ ยิ่งเทศกาลนี่ยิ่งตองทํางานหนักเลย 
บานชองไมตองกลับอยูเวรครับ” (นายเอ นามสมมต,ิ 19 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ไมมีพักผอนครับ ไมเคยลาพักรอน ลาพักผอนไมเคย  ไมมีปใหม สงกรานต ยิ่งวัน
สําคัญแบบนี้ยิ่งไปไมไดเลยยิ่งตองอยูเลย ถามวาชอบไหมก็ไมชอบ แตมันไมมีคนทําไมมีคนมาใคร ๆ ก็
อยากจะกลับอยากจะไปกันทั้งนั้น เราอยูหนาที่นี้เราก็ตองทําใจแผนกอื่น ๆ ก็ไปไมไดนะเพราะตํารวจ
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ไมเหมือนอาชีพอื่น  ถาเลือกไดอยากใหหยุดควรจะมีวันหยุดใหบางนะ” (นายบี นามสมมติ, 19 
กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ไมครับ ยิ่งเทศกาลยิ่งไมไดพักครับ ตองทํางานหนักกวาวันปกติอีกครับ” (นายซี นาม
สมมติ, 23 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ไมมี หมุนตลอด กําลังพลจะทํางานยังไมพอเลย” (นายดี นามสมมติ, 27 กันยายน 
2558, สัมภาษณ) 
  “แยมาก เราไมสามารถจะพักผอนได คือเราทํางานระบบหมุนเวียน ไมมีหยุด ถาหยุด
ปบก็ตองมีตัวแทนคือกําลังเรานอยมาก หรือเราหยุดก็ตองจายเงินจางคนที่มาเขาเวรแทนเราดวย ป
ใหม เทศกาล หมดสิทธิ์ หามลา หามขาด  ถาไมใชเทศกาลเราจะหยุดนี่ก็ตองมีคนแทน” (นายเค นาม
สมมติ, 27 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ตํารวจไมมีวันหยุดครับ” (นายเอฟ นามสมมต,ิ 12 ตุลาคม 2558, สัมภาษณ) 
  “พูดตรง ๆ นะ ปละ 10 วัน แตนายไมใหหรอก ความจริงเรายื่นไป 10 วัน เคาอนุมัติ
ใหแค 3 วัน 5 วัน เพราะกําลังมันนอยครับ คนไมพอครับ อัตราวางเพียบเลยครับ รับสมัครตํารวจก็
ตองขึ้นอยูทางรัฐบาลอะครับ” (นายเจ นามสมมต,ิ 14 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
 จากการสัมภาษณในประเด็นดังกลาวผูวิจัยพบวา ขาราชการตํารวจสวนใหญมีความ
คิดเห็นกับวันหยุดพักผอนประจําปไมเพียงพอการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจนั้นทํางานมากกวา
ที่ควรจะทํา และไมมีเวลาสําหรับการพักผอนเหมือนกับอาชีพอื่น ๆ  เทศกาลทุกเทศกาลหรือวันหยุด
ประจําสัปดาหไมสามารถลาหยุดไดเนื่องจากกําลังพลไมเพียงพอ หากตองการลาหยุดจะตองหา
เจาหนาที่มาแทนซึ่งเจาหนาที่แตละนายนั้นก็มีภาระงานเกินกําลังของตนเกือบทั้งสิ้น 
 สวนในดานการทํางานนอกเวลาราชการเปนที่ยอมรับของครอบครัวหรือไมนั้น จากการ
สัมภาษณเชิงลึกกับกลุมผูใหขอมูลหลัก ขาราชการตํารวจชั้นประทวนสวนใหญมีความเห็นสอดคลอง
กันวา ไดรับการยอมรับจากครอบครัวเปนอยางดีดังตอไปนี ้
  “ครอบครัวรับไดครับ” (นายเอ นามสมมต,ิ 19 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ยอมรับครับ ก็ไมมีปญหานะ” (นายบี นามสมมต,ิ 19 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “รับไดครับเคารูวาอาชีพนี้ตองเปนแบบนี้ครับ” (นายซี นามสมมติ, 23 กันยายน 
2558, สัมภาษณ) 
  “รับได ก็เปนตํารวจอะ” (นายดี นามสมมต,ิ 27 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ก็ตองรับไดอะ เคาก็รับไดอยู เคาเขาใจเพราะตํารวจเวลามันไมแนนอน” (นายเค นาม
สมมติ, 27 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ครอบครัวรบัไดครับ” (นายจี นามสมมต,ิ 1 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ครอบครัวรับไดครับ มันเปนเรื่องปกติของหนาที่ครับ” (นายเอช นามสมมติ, 6 
พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ยอมรับครับ” (นายไอ นามสมมต,ิ 14 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ยอมรับครับ ก็ไมมีปญหานะเราเริ่มตนมาเปนตํารวจเราตองรูวามันตองเปนแบบนี้อยู
แลวครับ” (นายเจ นามสมมต,ิ 14 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
 จากการสัมภาษณในประเด็นดังกลาวผูวิจัยพบวา ขาราชการตํารวจสวนใหญใหความเห็น
วาครอบครัวสามารถยอมรับไดในอาชีพที่ตนทํา และมีความเขาใจดีถึงการเสียสละของอาชีพ
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ขาราชการตํารวจ ในเรื่องของการทํางานไมมีเวลาพักผอนสําหรับครอบครัว โดยครอบครัวเขาใจใน
อาชีพ เพราะอาชีพขาราชการตํารวจนั้นไมเหมือนอาชีพอื่น ๆ ที่มีวันหยุดประจํา และไมสามารถจะ
กําหนดวันหยุดได 
 ในสวนเรื่องการไดรับการผอนคลายความเครียดโดยมีการจัดกิจกรรมกีฬา สันทนาการ 
ตาง ๆ จากการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมผูใหขอมูลหลัก ขาราชการตํารวจชั้นประทวนสวนใหญมี
ความเห็นสอดคลองกันวา ไดรับการผอนคลายความเครียดเหมาะสมกับการดําเนินชีวิตดังตอไปนี้ 
  “มีบางครับ ตามวาระโอกาส อาจจะไมบอยมากนักแตก็มีนะครับ” (นายเอ นามสมมติ, 
19 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “มีครับ เคาก็จัดกีฬา จัดเที่ยว จัดกินเลี้ยงก็บอย  แตวาไมมีเวลาไปหรอกครับ อยางที่
บอกงานลนมือ ทํางานแทบจะ 24 ชม.  ไมมีเวลาไปสันทนาการหรอกครับ อยางที่บอกตอนแรกนั่น
แหละ กําลังคนมันไมพอ เราไมทําก็ไมได” (นายบี นามสมมต,ิ 19 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “มีบางครับ สวนใหญจะพาไปกินเลี้ยง และก็มีกีฬาครับ” (นายซี นามสมมติ, 23 
กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “มีนะ ไปกินขาว มื้อหัวค่ําอยางเนี่ยแหละครับ” (นายดี นามสมมติ, 27 กันยายน 
2558, สัมภาษณ) 
  “มีนะ ก็โอเค พอใจ” (นายเค นามสมมต,ิ 27 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ก็มีครับ บางครับ ที่ทํางานตอนนี้ก็ผอนคลายในตัวอยูแลวดวยสบายใจมาก ๆ ครับ 
กับงานตรงนี้ครับอยูกันเหมือนครอบครัวครับ” (นายเอฟ นามสมมต,ิ 12 ตุลาคม 2558, สัมภาษณ) 
  “ก็มีบางครับ ตามเทศกาล ตามนโยบายครับ อยางเลิกประชุมเสร็จก็ไปกินขาวกันก็มี
ครับ” (นายจีนามสมมต,ิ 1 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
  “มีครับ นาน ๆ สักครั้งนึง” (นายเอช นามสมมต,ิ 6 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
  “มีครับ เมื่อวันเสารที่แลวยังจัดอยูเลยครับ ผูบังคับบัญชาก็สนับสนุนครับ” (นายไอ 
นามสมมต,ิ 14 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
  “มีครับ วันนี้ก็มีกีฬานะครับ และมีกินเลี้ยงที่ครัวบุญเลิศดวย แตตํารวจงานมันเยอะ 
กําลังคนนอยครับ เรียกไปกินก็ไมคอยอยากไปหรอก ออกเวรก็อยากพักผอนกับครอบครัวครับ 
ทํางานก็เหนื่อยแลวครับ” (นายเจ นามสมมต,ิ 14 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
 จากการสัมภาษณในประเด็นดังกลาวผูวิจัยพบวา ขาราชการตํารวจสวนใหญมีความ
คิดเห็นวา ไดรับการผอนคลายความเครียดโดยการจัดกิจกรรมกีฬา สันทนาการตาง ๆ จากทาง
หนวยงานขาราชการ มีการจัดงานใหกับขาราชการตํารวจเปนประจําทุกป ซึ่งบางแผนกไดมีการจัดกิน
เลี้ยงใหกับลูกนองเพื่อผอนคลายความเครียดในการทํางานบางวันที่ตองทํางานลวงเวลา ทาง
หนวยงานราชการนั้นจัดเปนประจําแตขาราชการตํารวจหลายนายก็ไมสามารถที่จะไปรวมกิจกรรม
นั้น ๆ ไดเนื่องจากกําลังพลในหนวยงานไมเพียงพอ เวลาทํางานมากกวาปกติในบางเทศกาลที่
หนวยงานจัด ก็ไมสามารถไปรวมกิจกรรมไดซึ่งเปนปญหาตอเนื่องมาจากเรื่องของกําลังพลที่มีไม
เพียงพอตั้งแตตน 
 จากขอมูลการสัมภาษณเชิงลึกสรุปในดานการจัดการความสมดุลระหวางชีวิตสวนตนกับ
ชีวิตการทํางาน จากการมองในภาพรวมผูวิจัยสรุปไดวาขาราชการตํารวจสวนใหญมีความคิดเห็นวา
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ความสมดุลระหวางชีวิตสวนตนกับชีวิตการทํางานวันหยุดพักผอนที่ไดรับไมเพียงพอ มองวาทํางาน
เกินหนาที่และไมมีเวลาสําหรับครอบครัว ถึงแมวาจะเปนที่ยอมรับของครอบครัวก็ตามแตขาราชการ
ตํารวจก็อยากมีเวลาใหกับตนเองและครอบครัว สวนในเรื่องของการจัดกิจกรรมสันทนาการตาง ๆ 
นั้นเปนไดรับการสนับสนุนอยางเต็มท่ี 
 
ดานที่ 8 ดานการจัดการความสัมพันธระหวางงานที่ปฏิบัติกับสังคมในชุมชน  
 สถานีตํารวจเปนหนวยงานหนึ่งในสังคมที่มีหนาที่โดยตรงในการใหความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพยสิน ยุทธวิธีที่สําคัญประการหนึ่งก็คือ การดึงเอางานตํารวจไปสัมพันธอยางใกลชิดกับกลุม
ทางสังคมอื่น ๆ ในชุมชนโดยพยายามใหมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ รวมกันระหวางตํารวจกับชุมชนเพื่อ
สรางความสัมพันธความรวมมือและยังเปนการปองกันปญหาตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นดวย โดยการ
สัมภาษณขาราชการตํารวจใหความเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา ขาราชการตํารวจไดรับการสนับสนุน
และสงเสริมจากชุมชนในการปฏิบัติหนาที่เปนไปอยางเหมาะสมดังตอไปนี้ 
  “ไดรับครับ ก็ใหความรวมมือดีมาก ๆ ครับ” (นายเอ นามสมมติ, 19 กันยายน 2558,
สัมภาษณ) 
  “ก็มีนะ อยางพวกตามรานอาหาร สถานบริการ เคาก็ใหอาหารอะไรยังงี้  ก็มีนะ อยาง
วันศุกร เสารนี้มีมาสงครับ” (นายบี นามสมมต,ิ 19 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ไดรับครับก็โอเคในระดับหนึ่งนะครับ” (นายซี นามสมมติ, 23 กันยายน 2558,
สัมภาษณ) 
  “ดี อาหารยังมีมาใหเลยเคาสนับสนุนดีนะ” (นายดี นามสมมติ, 27 กันยายน 2558,
สัมภาษณ) 
  “ไดรับความรวมมือดีครับ” (นายเค นามสมมต,ิ 27 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “สวนใหญเคาก็โอเคดีครับ” (นายเอฟ นามสมมต,ิ 12 ตุลาคม 2558, สัมภาษณ) 
  “ก็มีครับไดรับครับพอประมาณครับ” (นายจี นามสมมติ, 1 พฤศจิกายน 2558,
สัมภาษณ) 
  “ดีนะ ก็ใหความรวมมือดี” (นายเอช นามสมมต,ิ 6 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ดีนะ” (นายไอ นามสมมต,ิ 14 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ดีครับ พี่ทํางานตรงนี้ คําพูดเราพูดใหเคาสบายใจ เคาก็โอเคครับ บางทีเราไปชาบาง
ไรบางแตเราอธิบายเคาก็เขาใจครับ” (นายเจ นามสมมต,ิ 14 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
 จากการสัมภาษณในประเด็นดังกลาวผูวิจัยพบวา ขาราชการตํารวจสวนใหญมีความ
คิดเห็นวาไดรับการสนับสนุน และสงเสริมจากชุมชนเปนอยางดีในชุมชนบางสวนมีน้ําใจกับเจาหนาที่
ตํารวจมีการสนับสนุนอาหาร และเครื่องดื่มให  
 ในประเด็นเรื่องการไดรับความรวมมือในการใหขอมูลขาวสารในการปฏิบัติหนาที่จาก
ประชาชนในชุมชน จากการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมผูใหขอมูลหลัก ขาราชการตํารวจชั้นประทวน
สวนใหญมีความเห็นสอดคลองกันวา  
  “ดีครับ” (นายเอ นามสมมต,ิ 19 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
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  “ดีครับ เคาใหขอมูล ตอบรับมาดีครับ” (นายบี นามสมมติ, 19 กันยายน 2558,
สัมภาษณ) 
  “ดีครับ” (นายซี นามสมมต,ิ 23 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ดีเลย เคาใหความรวมมือดีมาก” (นายดี นามสมมต,ิ 27 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ดีครับ เคาใหขอมูล ตอบรับมาดีครับ” (นายเค นามสมมติ, 27 กันยายน 2558,
สัมภาษณ) 
  “ใหดีครับ” (นายเอฟ นามสมมต,ิ 12 ตุลาคม 2558, สัมภาษณ) 
  “ดีครับ” (นายจี นามสมมต,ิ 1 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ดีครับ ถาเราไปถามเคา เคาก็ใหความรวมมือดีนะครับ” (นายเอช นามสมมติ, 6 
พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ดีครับ” (นายไอ นามสมมต,ิ 14 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ดีครับ เคาใหขอมูล ตอบรับมาดีครับ สวนมากใหเบาะแสดีมากดวยครับ” (นายเจ 
นามสมมต,ิ 14 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
 จากการสัมภาษณในประเด็นดังกลาวผูวิจัยพบวา ขาราชการตํารวจสวนใหญใหความเห็น
สอดคลองกันวาการไดรับความรวมมือในการใหขอมูลขาวสารจากประชาชนในชุมชนตอการปฏิบัติ
หนาที่เปนอยางดี โดยประชาชนสวนมากไดใหความรวมมือกับเจาหนาที่เปนอยางด ี
 ในสวนเรื่องทานไดรับการยอมรับและเขาใจที่ดีจากประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ จากการ
สัมภาษณเชิงลึกกับกลุมผูใหขอมูลหลัก ขาราชการตํารวจชั้นประทวนสวนใหญมีความเห็นสอดคลอง
กันวาไดรับการยอมรับที่ดีจากประชาชนดังตอไปนี้ 
  “ก็โอเคขึ้นนะ เคาเปดใจมากขึ้นฟงตํารวจมากขึ้นครับ มันก็มีบางแหละคนที่ชอบและ
ไมชอบเปนสัจจธรรมครับแตโดยรวมแลวก็ถือวาโอเคครับ” (นายเอ นามสมมติ, 19 กันยายน 2558,
สัมภาษณ) 
  “ดีครับ เคาเขาใจด”ี (นายบี นามสมมต,ิ 19 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ดีครับ เคาเขาใจนะเวลาประชาชนมาบางทีก็อารมณรายมาเลย คือทุกอยางมันขึ้นอยู
กับตํารวจดวยภาพลักษณตํารวจตอนแรกเคาก็จะมองวาตํารวจไมดี แตพอสมมติเคามาแจงความแลว
มาพบเราตัวเปน ๆ ไดคุยกับเราเคาก็เขาใจขึ้น คือตํารวจมันไมไดเปนเหมือนกันทุกคนหรอกครับ คน 
ดี ๆ ก็มีครับ คนแย ๆ มันก็มีเชนกันนั่นแหละ” (นายซี นามสมมต,ิ 23 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “สวนใหญก็ดีนะ แตก็มีบางนะที่เคาจะไมเขาใจเราก็ภาพลักษณตํารวจอะรู ๆ กันอยู 
แตโดยรวมก็ดีนั่นแหละ” (นายดี นามสมมต,ิ 27 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ตอนนี้ดีขึ้นจากเมื่อกอนนะครับ มันอาจจะมีการกระตุนจากขาวสาร ทําใหทุกอยาง
มันดีขึ้นกวาเดิม บางทีตํารวจไปชา ไรบางเคาก็ไมเขาใจนะ เมื่อกอนนี้ดานะ ตอนนี้ดีขึ้นมากครับ” 
(นายจี นามสมมต,ิ 1 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ตรงนั้นงานผมไมไดลงไปคลุกคลีเทาไหร แตเทาที่สัมผัสประชาชนมารองเรียนอะไร
แบบนี้เคาก็เขาใจเราดีนะ แตฟงในเหตุผลของเรา ฟงคําแนะนําจากเรา เคาก็เขาใจเราดีอะครับ” 
(นายเอช นามสมมต,ิ 6 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
  “สวนมากจะเขาใจกันครับ” (นายไอ นามสมมต,ิ 14 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
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  “ในระดับดีมากเลยครับ” (นายเจ นามสมมต,ิ 14 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
  “50-60% เคาดีกับเรานะ  สวนที่เหลือไมขอตอบดีกวา คือเคาอาจจะไมชอบเรา ไม
ชอบนายตํารวจ สวนมากชาวบานจะมองในแงแบบเหมือนจราจรไปจับเคาเคาก็มองเหมาหมดเคา
ไมไดวา ไมไดดาจราจรอยางเดียวเคาก็เกลียดหมดอยูแลว ไอเรื่องรีดไถนี่ก็เหมือนกันประชาชนมองวา
ตํารวจไปรีดไถเคามาบางทีมันก็ไมใชทั้งหมดหรอก บางทีชาวบานเคาเต็มใจใหคนรับก็เต็มใจรับ ก็ทั้ง
สองฝายนั่นแหละ คนใหก็อยากจะให คนรับก็อยากจะรับ” (นายเค นามสมมติ, 27 กันยายน 2558,
สัมภาษณ) 
 จากการสัมภาษณในประเด็นดังกลาวผูวิจัยพบวา ขาราชการตํารวจสวนใหญไดรับการ
ยอมรับและความเขาใจที่ดีจากประชาชนเปนสวนใหญ แตก็มีบางที่ประชาชนในบางกลุมยังตอตาน 
และรูสึกไมดีประชาชนสวนมากมองตํารวจในแงลบเปนทุนเดิมอยูแลว ในเรื่องการกดขี่ขมเหงรีดไถ
เงินประชาชน มีการเก็บสวยโดยเต็มใจทั้งสองฝายดวยภาพลักษณของขาราชการตํารวจที่ประชาชน
ไดรับขอมูลมาจากหลาย ๆ สื่อ แตเมื่อมีการพบปะหรือพูดคุยและไดอธิบายประชาชนก็พรอมรับฟง 
และมีความเขาใจตอขาราชการตํารวจขึ้น  
 จากขอมูลการสัมภาษณเชิงลึกสรุปในดานการจัดการความสัมพันธระหวางงานที่ปฏิบัติกับ
สังคมในชุมชน จากการมองในภาพรวมผูวิจัยสรุปไดวา ขาราชการตํารวจสวนใหญไดรับการสนับสนุน
จากชุมชนและสังคมเปนอยางดี และไดรับความรวมมือในการใหขอมูลขาวสารจากชุมชน ในสวนที่
ภาพลักษณของขาราชการตํารวจยังติดอยูในแงลบในสายตาของประชาชนอยู จึงเปนเรื่องที่ตองแก
จากหนวยงานขาราชการตํารวจในการสรางภาพลักษณที่ดีตอประชาชน และสังคมเพ่ือเปลี่ยนทัศนคติ
ของสังคมใหมีความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการตํารวจในทางที่ดีข้ึน 
 
ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา 
 
 1. ปญหาหลักที่ทานพบในทุกวันนี้ที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของตัวทานเอง คือปญหา
อะไรและอยากไดรับการแกปญหาจากใคร และแกอยางไร จากการสัมภาษณเจาะลึกกับกลุมผูให
ขอมูลหลัก (ขาราชการตํารวจชั้นประทวน) สวนใหญมีความเห็นสอดคลองกันวา ปญหาหลักและมีผล
ตอคุณภาพชีวิต ซึ่งอยากไดรับการแกไขปญหาดังตอไปนี ้
  “อยากใหดูแลความเปนอยูของขาราชการตํารวจ เงินเดือนครับอยากใหนายมาดูหนอย
วาทุกวันนี้ตํารวจทํางานอยางไรแลวคาตอบแทนที่ไดมันสมน้ําสมเนื้อกันไหม และเรื่องของกําลังพล
ดวยคือไมพอขอไปก็บอกวายังไมมีคนมาชวยก็ทํา ๆ กันไปกอนแลวกัน พูดมาแบบนี้เราจะทําอะไรได
ละ ก็ตองทํากันไปอยางนี้ อยากใหนายลงมาดูความเปนอยูของเจาหนาที่อะครับ” (นายเอ นามสมมติ, 
19 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ปญหาหลักที่มีผลทุกวันนี้ คือ เรื่องรายไดนั่นแหละ บางทีมันไมเพียงพอ คาน้ํามันรถ 
คาอยู คากิน บางทีผูบังคับบัญชาขอขั้นขออะไรมันไมยุติธรรม เคาเอาเฉพาะเด็กเคา เราไมมีนายเราก็
แยคนที่เปนเด็กนายเงินเดือนเคาก็ดีกวาเราเคาทํางานใหนาย เราก็ทํางานใหนายเหมือนกันนะ ทุกคน
ก็ทํางานใหสวนรวมหมด เหมือนกับระบบเลียแขงเลียขานั่นแหละ คนไหนที่ไมใชเด็กนายก็ไดตาม
ระบบไป อยางปหนึ่งเคามีขั้นเราก็จะไดอยูที่ครึ่งขั้น หรือขั้นครึ่งเทานั้นไปจนกวาจะเกษียณนั่นแหละ
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ครับ ถาเด็กนายก็สองขั้นเลยครับ อยากใหมองเห็นคนที่ทํางานบางครับ อยากใหมีการกระจายผลการ
ประเมินขั้นในแตละปใหไดเฉลี่ย ๆ กันไปบางครับ ไมใชวาใหแตลูกนองตัวเองอยากใหดูตรงนี้บาง 
และรายไดก็ใหเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจไมใชตรงนี้ก็ไมไดตรงนั้นก็ไมได ก็ตายพอดียิ่งแยกันไปใหญ 
เจานายอะลงมาไมถึงขึ้นประทวนหรอกไมทั่วถึงหรอกยิ่งแผนกผมยิ่งไมถึงเลย ใชชีวิตดวยตัวเองเอา” 
(นายบี นามสมมต,ิ 19 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “เรื่องเงินเดือนครับไมพอใช อยากใหปรับระบบเงินเดือนขาราชการตํารวจใหมครับ 
และเรื่องกําลังพลครับนอยมากครับไมพอครับ คนนึงทํางานหลายหนาที่เวลาพักผอนก็นอยงานก็
ออกมาไมมีประสิทธิภาพอยากใหดูแลเรื่องกําลังพลจัดสรรใหมันพอเหมาะพอควรกวานี้ครับ” (นายซ ี
นามสมมต,ิ 23 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ปญหาหลักคือ เงินเดือนอยางเดียว ไมพอกินไมพอใช พวกฐานเงินเดือน เงิน
สวัสดิการ โอทีเนี่ย นาจะมีและจัดใหสมเหตุสมผลหนอย เพราะทํางานกัน 12 ชั่วโมงเราหนักกวาคน
ปกติเยอะนะ พวกราชการไป เชา เย็นกลับอะ วันหยุดพวกเคาไดหยุดกันแตเราไมไดหยุดมันอยูอยาง
นี้ตลอดทั้งปทั้งชาติ” (นายดี นามสมมต,ิ 27 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ปญหาหลักคือ ชั้นประทวนเงินเดือนนอยมาก ปญหาคือ เงิน สวัสดิการคาครองชีพ
นอยมาก ใหแคเครื่องแบบอยางเดียวยังตัดไดไมถึง 3 ชุดเลย ไดแคชุดเดียวดวยซ้ํา หอพัก บาน อะไร
เนี่ยไมมีใหหรอกซื้อเอง หาเอง เงินตัวเองเราตองผอนเอง กูสหกรณ กูธนาคารไปซื้อหลวงไมไดให
อะไร บางคนปลดเกษียณแลวยังไปเชาบานเคาอยูตออีก บํานาญเหลือหมื่นกวาบาทจะไปเหลือกินซัก
เทาไหร การเปนตํารวจนี่คนอยากเปนก็เพราะมันดูเทหไง แลวอีกอยางคือพอ แมเบิกได ลูก เมีย เบิก
ไดไงแตมันไมพอหรอกคือ การจัดการของระบบราชการเนี่ยนะไมพอกับการดํารงชีวิตเพราะถาลําพัง
ผมคนเดียวได แตถาเกิดมีครอบครัวขึ้นมาลูกจะเรียนโรงเรียนจนจบนี่ตองใชเงินทุนเทาไหรเรียนมหา
ลัยตองใชเงินเยอะ ผูบังคับบัญชาตองลงมาดูวาลูกนองเดือดรอนอะไรและตองการใหแกตรงไหนใหทํา
ตรงไหน ทําเปนแบบตาราง เปนแบบสอบถามเลยวาคุณตองการอะไรอยากไดตรงไหนบางเหมือนเปน
แบบสอบถามประชาธิปไตยเลยไมตองลงชื่อใหเขียนเลยวาชีวิตเปนอยูยังไง เดือดรอนอะไร สวัสดิการ
ตรงนี้นอยไป ขาดไป อยากไดตรงนั้น สิ่งนั้นทดแทนอยางนี้ใหผูบังคับบัญชาทําเปนแบบสอบถามเลย 
แลวใหลงประชามติกันเลยวาอยากไดแบบไหน ระดับชั้นประทวนเนี่ยมาลงมติกันวาอยากไดแบบไหน
ยังไง ผูบังคับบัญชาลงมาดูแลมาศึกษากับลูกนองชั้นประทวนหนอยอยูกันยังไงขาดเหลืออะไร ที่
เปนอยูทุกวันนี้ผูบังคับบัญชาไมไดใสใจอะไร แลวลูกนองก็ตองไปทําผิดกฎหมายไปรีดไถไปทําผิดมันก็
เกิดปญหาในสังคม” (นายเค นามสมมต,ิ 27 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “เงินเดือนครับ นอยครับเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ งานหนักกวาเงิน
ที่ไดรับ  กําลังพลก็ขาดครับ อยากใหผูบังคับบัญชาเคาเล็งเห็นในเรื่องกําลังพลของตรงแผนก ฝอ. เนี่ย
ครับวามันพอมั้ย” (นายเอช นามสมมต,ิ 6 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
  “เพิ่มเบี้ยเลี้ยงหนอยครับ ขอกําลังพลครับ คนนอยมากครับ เคารับสมัครเพิ่มแตมาไม
เคยถึงที่นี่ งบรัฐบาลนอยครับ” (นายไอ นามสมมต,ิ 14 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ปญหาสวัสดิการครับ การทํางาน กําลังพลครับ มีปญหาครับ อยากใหแกเพิ่มเบี้ยเลี้ยง 
หรือเงินขึ้นมาหนอยครับ มันไมสมกับการทํางานนะครับในตอนนี้ คาตอบแทนไมพอเลี้ยงปากเลี้ยง
ทอง” (นายเจ นามสมมต,ิ 14 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
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 แตมีประเด็นที่นาสนใจจากการสัมภาษณของผูวิจัยที่พบวา เรื่องปญหาหลักที่ทานพบใน
ทุกวันนี้ที่มีผลตอคุณภาพชีวิตและอยากไดรับการแกปญหาจากใครและแกอยางไร นายตํารวจกลุม
หนึ่งตอบวาปญหาหลักท่ีควรแกดังตอไปนี้  
  “เงินเดือนมันก็เปนปญหาครับ แตผมวาปญหาหลัก ๆ ก็คือปญหาของการตอบสนอง
ขาราชการตํารวจใหกลับไปสูถิ่นที่พักของตัวเองมากกวาครับ  คือตํารวจยายไมได ทั้งที่ทํางานอยู
สมุทรปราการ แตบานอยูเชียงใหมอะครับอยากยายกลับก็ยายไมไดอยางนี้อะครับ เปนตํารวจนี่
แลวแตเคาจะจับลงนะครับวาเราจะไปโดนลงตรงไหน ผมมองเปนเรื่องของการยายกลับไปที่ภูมิลําเนา
ตัวเองมากกวา ในแงของผมนะการทํางานมันตองตอบสนองความตองการหลายดาน มีเวลาทํางาน มี
เงินเดือนที่เหมาะสม มันก็จะไปกาวกระโดดขนาดนั้นคงไมได แลวแตทางรัฐบาลเคาอะครับ แตเรื่อง
ปญหาคุณภาพชีวิตที่ทําใหเปนปญหาคือการที่เจาหนาที่ตํารวจไมไดดูแลครอบครัวอะครับ ลูก เมียอยู
คนละทางพอปวยเปนอัมพาตลูกเปนตํารวจอยูอีกที่ยายกลับไปดูแลพอแมก็ไมไดเพราะติดหลักเกณฑ
บางอยาง อันนี้ผมวามันเปนเรื่องนี่นาเศรานะ เคานาจะไดไปอยูในที่ที่เคารองขอ” (นายเอฟ นาม
สมมติ, 12 ตุลาคม 2558, สัมภาษณ) 
  “อยากใหแบบวาปญหาอะไรที่เรารับมาแลวและมันซ้ําซาก เชน การแขงรถในทาง ซึ่ง
เปนปญหาซ้ํา ๆ เดิม ๆ ที่ผมทํางานทุกวันเจอทุกวัน อยากใหมีมาตรการอะไรซักอยางที่แกใหเด็ดขาด
ไปเลยทีเดียว ไมใชวาพอมีเหตุ ก็ไปไล ๆ มันแลวก็แคนั้น แลววันรุงขึ้นมันก็มาใหมอีกผมก็รับเรื่อง 
เดิม ๆ อยูอีกเหมือนเดิม มันนาจะกฎหมาย หรือนายนาจะทําอะไรใหมันเด็ดขาดใหกฎหมายมันหนัก
แนน หรือใหผูกระทําความผิดกลัวบางนะครับ การแจงปญหาคายาเสพติดก็ดวยครับ คือผมหมายถึง
เวลาแจงไปแลวเนี่ยอยากใหมีอะไรที่มันเปนรูปธรรม ไมใหแจงไปแลวหายไปเลยอะไรประมาณนี้ นาย
ตองระดับ ผกก.อะ ตองเปนคนสั่ง” (นายจี นามสมมต,ิ 1 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
 จากการสัมภาษณในประเด็นดังกลาวผูวิจัยพบวา ปญหาหลักที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของ
ขาราชการตํารวจคือ คาตอบแทนสวัสดิการที่ไมเพียงพอตอชีวิตประจําวันซึ่งมีผลกระทบตอการ
ดํารงชีวิต คาครองชีพอยางยิ่งซึ่งทําใหสงผลไปถึงครอบครัวของขาราชการตํารวจ และสงผลตอการ
ปฏิบัติหนาที่ทําใหขาราชการตํารวจปฏิบัติหนาที่ไดไมเต็มที่เนื่องจากไมมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
และปญหาในการพิจารณาประเมินขั้นผลงานในแตละปที่มีความเหลื่อมล้ํากัน โดยในแตละปมักพบ
กับปญหาความไมยุติธรรมในขั้นตอนการพิจารณาประเมินขั้นผลงานของผูบังคับบัญชา ทําให
ขาราชการตํารวจเกิดความทอแทไมมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน รวมถึงกําลังพลในการ
ปฏิบัติงานที่ไมเพียงพอซึ่งปญหานี้เปนปญหาที่ไมสามารถแกที่หนวยงานเพียงหนวยงานเดียวได
เนื่องจากกําลังพลนั้นมาจากการเปดรับสมัครขาราชการตํารวจเขารับราชการซึ่งในแตละปมีการ
เปดรับสมัครนอยมาก และในบางสวนที่สอบเขามาไดแลวก็ถูกสงไปยังสังกัดอื่น ๆ ทําใหหนวยงานยัง
ขาดกําลังพลอยูมาก  
 แตมีตํารวจกลุมหนึ่งไดใหความเห็นกับปญหาหลักไววา เรื่องคาตอบแทนนั้นถือวาเปน
ปญหาที่ใหญแตก็ยังมีอีกหนึ่งปญหาที่อยากไดรับการแกไขคือ การตอบสนองขาราชการตํารวจใหได
กลับไปสูถิ่นพํานักของตนเอง ซึ่งตํารวจสวนใหญนั้นไมไดอยูในจังหวัดที่เปนบานเกิดของตนเอง
เนื่องจากการสอบติดขาราชการตํารวจไมสามารถเลือกเขตหรือจังหวัดตามที่ตนตองการได เพราะติด
หลักเกณฑบางอยางของทางราชการทุกอยางตองเปนไปตามตําแหนงการวางงาน และขึ้นอยูกับ
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หนวยงานจะจัดสงลงไปที่ใดซึ่งปญหานี้ทําใหมีผลตอคุณภาพชีวิตของขาราชการตํารวจเปนอยางยิ่ง 
ขาราชการตํารวจกลุมหนึ่งไดใหความเห็นวาหากขาราชการตํารวจไดอยูในภูมิลําเนาของตนอาจจะทํา
ใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากตัดความกังวลในเรื่องครอบครัว พอ แม ออกไปได
ทําใหขาราชการตํารวจมีกําลังใจในการปฏิบัติงาน และปญหาอีกสวนคือการจัดการกับบทลงโทษทาง
กฎหมายที่ควรจะเขมงวดซึ่งในปญหาที่ขาราชการตํารวจไดรับนั้นมักมีอยูเพียงไมกี่เรื่องที่ซ้ํา ๆ กันใน
ทุกวันและการแกปญหาของระบบราชการนั้นยังไมเด็ดขาดเพียงพอ ในบางปญหาที่เกิดขึ้นเพียงแค
เจาหนาที่ตํารวจเขาไปตักเตือนทําใหกฎหมายนั้นไมเด็ดขาด และผูกระทําความผิดไมเกรงกลัวตอ
กฎหมายในบางครั้งที่เกิดเหตุหากไมมีระดับผูบังคับบัญชามาควบคุมจึงทําใหการปฏิบัติงานหละหลวม
จึงอยากใหออกกฎหมายลงโทษผูกระทําความผิดโดยเด็ดขาด 
 2. ทานอยากใหมีรูปแบบการจัดการบริหารอยางไร เพื่อใหมีทานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
จากการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมผูใหขอมูลหลัก ขาราชการตํารวจชั้นประทวนสวนใหญมีความเห็น
สอดคลองกันวา ตองการใหมีรูปแบบการจัดการบริหารเพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกับการดําเนินชีวิต
ดังตอไปนี ้
  “อยากใหมีหนวยงานที่เปนเอกเทศ เปนกลางมาดูแลเรื่องคุณภาพชีวิตของขาราชการ
ตํารวจโดยตรงครับใหดูเรื่องนี้ และไมขึ้นกับใคร ใหเปนเอกเทศข้ึนกับนายกเพียงคนเดียวไปเลย ผมวา
ถาทําแบบนี้นะมีระบบการจัดการแบบนี้นะ คุณภาพชีวิตของตํารวจก็จะดีขึ้นกับการทํางานของ
ตํารวจก็ดีขึ้นตามดวย และผูที่ไดรับประโยชนก็คือประชาชนเมื่อตํารวจไมเดือดรอนก็ไมตองไป
เบียดเบียนผูอื่นไมตองไปใชหนาที่ไปทําการโดยมิชอบอยางที่เราเห็นขาวกันทุกวันนี้ บางทีตํารวจมันก็
คนเหมือนกันนะมันก็เครียดเหมือนกันเงินเดือนไมพอใช ปน วิทยุ รถ บานซื้อเอง ไหนจะลูกเรียนไหน
จะพอ แม เมีย อีกเยอะแยะไปหมดก็ฝากไวเทานี้แหละครับ” (นายเอ นามสมมติ, 19 กันยายน 
2558, สัมภาษณ) 
  “ก็จัดระบบใหเจานายนั้นดูความเปนอยูของลูกนอง  มีแผนกที่ดูแลขาราชการตํารวจ
โดยตรง  ทุกวันนี้มีแผนกวินัยนะ  ไดแคพวกรองเรียนตํารวจทําผิดประมาณนี้ แตถาตํารวจดวยกันไป
รองตํารวจมันก็โดนขัดขาอีก อยากใหมีหนวยงานที่ลงมาดูแลเรื่องนี้โดยตรงนะ แตตอใหเราเสนอไป
นายก็เอาไปดองไวเหมือนเดิมแหละ สรุปคือ สวัสดิการก็ขาด เครื่องไม เครื่องมือก็ขาด การไดรับ
ความเปนธรรมก็ยังไมมากพอ ไมมีความเปนธรรมหรอก อยางการพิจารณาประเมินขั้นเนี่ย ดูแคนี้ก็
พอแลวก็รูแลววาไมธรรมถามีแผนกที่ลงมาดูแลเรื่องนี้โดยตรงเลยก็ดี ไมตองขึ้นกับใคร จะดีมากเลย 
ไมตองไปกลัวอํานาจมืดดวย สามารถจัดการทุกอยางไดเต็มที่แลวชีวิตตํารวจอยางพวกผมก็จะดีขึ้น
ดวย อยางนอยพอพวกผมมีชีวิตที่ดีขึ้น ขาวตํารวจฆาตัวตายเพราะความเครียดมันก็คงลดลง การรีด
ไถเงินประชาชนก็คงลดลง ผมวานะตํารวจนะบางทีเคาก็ไมอยากเปนคนเลวในสายตาประชาชนหรอก 
แตบางทีมันก็เครียดอยูที่ทํางานนายกดขี่ ออกขางนอกประชาชนก็ดาแถมเงินก็ไมพอจะกินก็มีแคนี้
แหละครับ” (นายบี นามสมมต,ิ 19 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ก็อยากใหมีรูปแบบการจัดการในเรื่องเงินเดือนขาราชการตํารวจใหเปนธรรมอะครับ 
ใหสืบคนความตองการของเจาหนาที่วาเคาตองการอะไร คุณภาพชีวิตปจจุบันนี้เคาเปนยังไงอะไรที่มัน
ยังไมเขาที่เขาทางอะไรที่มันยังขาดอยูก็เติมใหเต็มซะ พวกสวัสดิการตาง ๆ อะไรประมาณนี้ครับเรื่อง 
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พอ แม ลูก เมีย เบิกไดเนี่ยผมก็เขาใจแตในชีวิตประจําวันในเรื่องการคาใชจายตาง ๆ เนี่ยมันไมพออะ
ครับอยากใหมีหนวยงานมาดูแลตรงนี้ครับ” (นายซี นามสมมต,ิ 23 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “มีแผนกสวนที่มาดูแลเรื่องนี้โดยตรง เปนเอกเทศไมขึ้นกับใครเลยมันนาจะมีแบบนี้
เนอะ ใหมาดูระบบเงินเดือนเปนยังไงมาดูซิ คุณไดข้ันเงินเดือนอะสมเหตุสมผลหรือปาวแตละคนอะ มี
แผนกแบบนี้คุณลงมาดูโดยไมตองมาเกรงใจผูการหรือนายใหญ ๆ เลย คุณทําไดเต็มที่เลย อยากได
แบบนี้ครับ” (นายดี นามสมมต,ิ 27 กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ก็ใหมีการจัดการกับผูบัญคับบัญชามีการลงมาคุยกับลูกนองวาเคาตองการอะไร ขาด
เหลืออะไร มีแผนกมารองรับเรื่องนี้ซักแผนกนึงลงมาตรวจสอบวา โรงพักนี้มีกี่คน สมมติวา 100 คน
แลวชั้นประทวนตองการอะไรบาง เคาเดือดรอนเรื่องอะไร ขาดเหลือสวนไหน แลวก็ลงไปตรวจสอบ
ถึงครอบครัวถึงการเปนปจจุบันวาอยูยังไง เชาบานอยูหรือวายังเดือดรอนยังตองพึ่งพาอาศัยพอแม 
แลวตองไปเลี้ยงดูพอแมอีกคือวาอยากใหเขามาลงไปดูสวนนี้วาตองทดแทนสวนไหนใหเคาไดบาง 
สามารถตรวจสอบพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายอะไรอยางนี้ ใหลงไปดูตรงนี้ถาเราจะทําใหตํารวจเปนสีขาว
ไดเราตองลงไปขนาดนั้นนะ ถาอยู ๆ เปนหนังสือเขียนมาใครทําผิดกฎหมายนะจะดําเนินคดีจะตอง
รับโทษอยางนั้นอยางนี้นะ มีโทษทางระเบียบวินัยนะ ไมมีใครกลัวหรอกเพราะกวาจะจับเคาไดเคาก็
ไปถึงไหนแลว มันก็ตองไปแกปญหาที่ตนตอกอนไมใชมาแกปญหาปลายเหตุมันก็ไมใชซึ่งทุกวันนี้ไมมี
การจัดการบริหารแบบนี้เลยมันก็เปนแคหนังสือทํามาเขียนมาวา คุณอยาไปยุงกับยาเสพติดนะ เราก็
เซ็นชื่อรับทราบวา เออครับไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติดก็แคนั้นเอง แตไมไดลงไปดูวาสาเหตุ ตนเหตุมัน
เปนยังไงมีแตทฤษฎี ไมมีปฏิบัติ ปญหาเหลานี้ถามีระบบการจัดการบริหารแบบนี้ก็จะดีขึ้น ถึงดีไม
หมด ไดซัก 50-60% ก็ยังดีมันยังชวยใหเด็กรุนใหม ตํารวจที่จบมาใหมมันยังมีท่ีอยู ที่กิน มีอาวุธปน มี
โทรศัพท มีวิทยุ มีเครื่องสื่อสารที่จะใชโดยที่ไมตองควักเงิน ควักทุนในกระเปาตัวเองไปซื้อ มีบานชอง
อยูเปนสวนตัวของตัวเอง  พูดงาย ๆ วาตัวเองไมเดือดรอนคนอื่นก็ไมเดือดรอน การรีดไถมันก็คงไม
เกิดข้ึนถามีก็คงจะนอย คือตํารวจมันไมมีกินอะมันก็เหมือนโจรผูรายนั่นแหละมันไมมีตังคมันก็ตองไป
ปลนไปจี้เคาไปวิ่งชิงทรัพยอะไรของมัน เปรียบเทียบมันก็คงไมแตกตางกันหรอก ผูราย กับ ตํารวจ ถา
คุณภาพชีวิตเคาดีมันก็จะลดตรงนี้ไดเยอะมาก ประชาชนก็เดือดรอนนอยตามลงไปดวยเพราะตํารวจ
เคาก็อยูในสภาพปากกัดตีนถีบเหมือนกัน เงินเดือนออกมาก็ไมพอใชจายลูกจะเรียนกี่คน ถาเกิดสามี
ทํางานคนเดียว ภรรยาอยูบานเฉย ๆ ก็เดือดรอน ไมพอที่จะใชจะกินหรอก ถาตางคนตางชวยกันทํา
มาหากินมันก็ไดสเต็ปนึง แตสวัสดิการจัดการตรงนี้ทางหนวยงานก็นาจะมาเสริมซักหนอยในสิ่งที่ขาด
ไป ไปตองถึง 100% หรอกเอาแควาใหมีกําลังใจซักหนอย ตั้งแตผมจบมาเนี่ย เครื่องแบบตัดเอง รถ
ซื้อเอง บานซื้อเอง วิทยุซื้อเองทุกอยางซื้อเองหมด มีแตเมียนี่แหละไมไดซื้อ” (นายเค นามสมมติ, 27 
กันยายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ตรงนี้ผมคิดวาแกยากนะ  ถาจะใหแก ก็อยากใหผูบังคับบัญชามองถึงความเปนจริง 
ไมใชเอาความรูสึกสวนตัวมาตัดสิน ใครสมควรได ไมสมควรไดนะครับบางทีคนไดรางวัล ไดคําชื่นชมก็
ไมไดทํางานมากมายอะไร บางคนทําแทบตายนายมองไมเห็น อยากใหนายถามหนวยงานที่เกี่ยวของ 
และมองเห็นการทํางานของเจาหนาที่จริง ๆ วาใครที่รูจริงนะครับ บางทีสิทธิ์ขาดอยูที่ผูบังคับบัญชา
เคาจะมอบหมายใหใครก็ได ความถูกตองอยูท่ีผูบังคับบัญชาครับเคาบอกวาถูกก็ถูก ผมพูดในเรื่องของ
การปกครองนะ บางครั้งเคาไมฟงเหตุผลไงคําสั่งผมถือเปนเด็ดขาดสิ้นสุดแบบนี้ไง อยางผมเพื่อนรุน
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เดียวกันหางกันเยอะเลยนะ จบมา 20 กวาป ไปกันคนละเรื่องเลยนะเพราะเพื่อนผมมีนายไง 
เงินเดือนไปไว แตยศเทากันนะเพราะยศมันบล็อกอยูแลวแตขั้นนี่สิผมนี่นะอยูมายังไมรูจักเลยสองขั้น
เปนยังไงผมไมเคยได  บางครั้งไมเห็นทํางานอะไรเลย ขับรถอยางเดียว ประจบนายเกง ไดแลวสองขั้น 
ปที่แลวผมไปอยูม็อบมา 12 เดือน ไดเบี้ยเลี้ยงแตมันไมไดมากมายอะไร ผมไมไดอยากไดเบี้ยเลี้ยงอัน
นอยนิดแคนั้น เวลาไปก็ไมไดถามความสมัครใจของเราหรอก เคาสั่งก็ตองไปถามีชื่อเราก็ตองไป บาง
คนเปนเด็กนายเปนรุนนองผมนะเคาควรจะไปนะตามหลักแลวเคาเปนเด็กนายก็สบายไมตองไป เรา
ไมใชเด็กนายเราก็โดนไปแทนนั่นแหละ ความถูกตองอยูที่ความพอใจครับ” (นายเจ นามสมมติ, 14 
พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
  “อยากใหมีหนวยงานตรวจสอบโดยตรง ผมอยากใหเปนรูปแบบการบริหารเปนแบบพี่
แบบนองกันนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเปนแบบนี้แลวก็โอเคแลวละครับ” (นายไอ นามสมมติ, 14 
พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
  “ก็ตองมีวาระประจําปนะครับ มีโครงการยายตํารวจกลับบาน มีการเดินเอกสารเสนอ
ชื่อมาในปงบประมาณนี้นะมีตํารวจกี่นาย แตละกองบัญชาการก็รวบรวมชื่อสงสวนกลางมาวามีตํารวจ
ตองการยายไปจังหวัดนี้กี่คน แลวถาเกิดเปนจํานวนที่เทากันหรืออยางนอยก็อัตราใกลเคียงกัน ทาง
จังหวัดสมุทรปราการตองการยายออก 10 นาย และมีตํารวจจากกองบัญชาการอื่น ๆ ขอยายเขา
สมุทรปราการ 10 นายยังงี้มันก็สับเปลี่ยนกันไปได ไมเสียกําลังพลดวย” (นายเอฟ นามสมมติ, 12 
ตุลาคม 2558, สัมภาษณ) 
  “อยากใหมีการฝกอบรมประมาณเดือนละครั้ง เกี่ยวกับแผนกนั้น ๆ ไปเลย ทุกแผนก
เลย แลวสิ่งสําคัญนะในระบบโรงพักนะผมอยากใหเวียนอยางเชน การจราจร ใหมาเปนงาน ป. งาน 
ป. ไปเปนจราจรแทนใหมันเวียนกันมันจะไดเรียนรูงานทั้งระบบไดดีไปเปนสิบเวรอยางนี้คือใหเวียน
กันครับ ไมอยากใหมีหนางานอันไหนตายตัว ใจผมผมอยากไดแบบนี้นะในระบบโรงพัก หนางาน
ตํารวจเรียนรูกันไดมันสอนกันไดครับ สุดทายผมอยากใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกใหมันเพอรเฟคสม
กับความเปนโรงพักของประชาชนครับ อยางสระบุรีนี่ระบบเคาข้ึนจอเลยนะ มีทุกแยก เราดูผานกลอง
ในโรงพัก เคาเพอรเฟคมาก ของเราถาอยากไดอะไรก็ตองหางบกันเอาเองขอฝายสนับสนุนกันเอาเอง
สิ่งที่อยากไดคือ อยากใหพาไปอบรมเพื่อใหพัฒนาไปกวานี้ บางทีเรื่องการรับโทรศัพทอยาง หมา แมว 
อยางนีจ้ะเอาไปไวที่ไหนแลวไปสุดทางท่ีไหน หรืออยางคนบาอยางนี้จะเอาไปไหนเคาเอาไปไวตรงไหน 
สวนใหญแลวแจงทองที่ไปเคาก็จับเอาไปกักตัวไวแลวก็เอาไปปลอยแคเนี่ย ไมมีอะไร มันเหมาะสม
แลวหรือยังผมก็ไมรูเหมือนกัน ผมรูสึกวามันไมสุดครับ” (นายจี นามสมมติ, 1 พฤศจิกายน 2558,
สัมภาษณ) 
  “แผนกไมตองเพิ่มหรอกครับ อยากใหเพิ่มกําลังพลมาครับ สงมาซักแผนก 2-3 คน 
กระจายไปใหทั่ว ๆ เพราะผมเชื่อวาทุกแผนกเจอปญหาแบบนี้หมดครับ จะไดชวยกันทํางานใหมัน
ขับเคลื่อนไปได เมื่อกอนงานโหลดมากครับปจจุบันนี้นโยบายมาใหมงานมาเรื่อย ๆ และออกไปตาม
ระบบของมันเราก็ทําไปเรื่อย ๆ แตผมก็เหนื่อยมากครับ ทุกวันนี้ทํางานยุงมากครับ” (นายเอช นาม
สมมต,ิ 6 พฤศจิกายน 2558, สัมภาษณ) 
 จากการสัมภาษณในประเด็นดังกลาวผูวิจัยพบวา ขาราชการตํารวจสวนใหญอยากใหมี
รูปแบบการจัดการบริหารโดยการใหมีหนวยงานที่เปนเอกเทศโดยไมขึ้นตรงกับหนวยงานใด เปน
หนวยงานอิสระท่ีเขามาตรวจสอบในเรื่องคาตอบแทนของขาราชการตํารวจ และพิจารณาขั้นในแตละ



 
 

58

ป ซึ่งขาราชการตํารวจสวนใหญมองวาระบบขาราชการยังเปนระบบเจาขุนมูลนายอยูจึงอยากใหมี
หนวยงานที่เปนเอกเทศนี้ขึ้นมา ซึ่งมองวาจะชวยแกปญหาในเรื่องคุณภาพชีวิตขาราชการตํารวจได
อยางมาก และในเรื่องของการจัดโครงการฝกอบรมขาราชการตํารวจเดือนละ 1 ครั้ง โดยให
ขาราชการตํารวจทุกคนที่สวนไดปฏิบัติงานไดครบทุกภาคสวนทุกแผนกในโรงพักเพื่อเปนการเรียนรู
รูปแบบการจัดการบริหารงานในแตละสวนอยางละเอียด 
  
 

 
 


